

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

ผู้มาประชุม

๑. นายหมวก	วิญญายอง	ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
๒. นายสุภักดิ์	มันทะนา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
๓. นายกร	เสริมสกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑
๔. นายอินตา	อินแถลง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑
๕. นายระเบียบ	กันธิยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑
๖. นายวุฒิก	ลือชา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑
๗. นายชัยรัช	สุนันท์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๘. นายชาญชัย	ไชยสูตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๙. นางนิลวรรณ	ชูเชิดไพร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๑๐. นายพรชัย	รักการเลี้ยง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๑๑. นายโอภาส	สิงขรบรรจง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๑๒. นายไททัศน์	ธรรมเนียมตัน	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพุทธิวัฒน์	ใจสูง	นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
๒. นายสมคิด	เรืองแดง	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
๓. นายสมเพชร	การรณ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
๔. นายสุชาติ	สิงขรบรรจง	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นายทองสุข	ยะมะกะ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
๖. นางสาวจันจิรา	ชุมภู	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. นายสุชาติ	ผิวนวล	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางสาวภัทรา	นรินคำ	พนักงานจ้างเหมา

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น.

นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน เรียน ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ผมนายไททัศน์ เลขานุการสภา ได้นับสมาชิกสภาที่มาประชุมในครั้งนี้มี สมาชิก
สภามาประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน และประธานสภา ๑ ท่าน รวมเป็น ๑๑ ท่าน

/ลาประชุม...

ลาประชุม ไม่มี	ถือว่าองค์ประชุม ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑๓ พ.สง ๒๕๕๒ จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายหมวก วิญญาณอง ประธานสภาเทศบาล	เรียนท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภา มาครบ องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ นายหมวก วิญญาณอง ประธานสภาเทศบาล	เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๒ นายหมวก วิญญาณอง ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่	รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สำหรับรายงานการประชุมสภา ทางคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจรายงานเรียบร้อยแล้วและทางเลขานุการสภาฯ ก็ได้ ส่งให้ท่าน พิจารณา ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงาน การประชุมสภาว่ามีข้อความใดในรายงานการประชุมที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากท่านใดประสงค์จะแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาขอให้เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม ในระเบียบวาระนี้ครับ (สท.ชัยรัช สุนันท์ ยกมือ) เชิญครับ
นายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานสภา ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอแก้ไข การประชุมสมัยที่แล้วเป็นการประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันนี้น่าจะเป็นสมัยที่ครั้งที่ ๒ ขอช่วยตรวจสอบด้วยครับ
นายไพทัศน์ ธรรมเนียมตัน เลขานุการสภาเทศบาล ธรรมเนียมตัน	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไพทัศน์ เลขานุการสภา ขอชี้แจงให้ทราบว่า วันนี้เป็นการประชุม สภา สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ครับ
นายสุภักดิ์ มั่นทะนา รองประธานสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มั่นทะนา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เรียนถามท่าน สท.ชัยรัชฯ ไม่ทราบว่าท่านสับสนตรงไหนครับ ขอทบทวนอีกครั้งครับ
นายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานสภา ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ผมขอให้ท่านไป ดูบันทึกรายงานการประชุมสภา หน้าที่มีรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุม เป็นการประชุมสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ แล้ววันนี้ทำไมเป็นการประชุมสภา สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ไม่ทราบว่าพิมพ์ผิด สลับกันหรือไม่ครับ
นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอโทษครับไม่ทราบว่าหน้าไหน ที่ท่านกำลังถกเถียงกันอยู่ ผมหาไม่เจอที่บอกว่ามี การพิมพ์สลับกันในครั้งการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่านดูในหน้าที่ ๓ ตรงที่มีหัวข้อรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยมครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ถ้าดูตามนี้รายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นรายงานการประชุม สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผมว่าถูกแล้ว ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนครับ เพราะขณะนี้เรากำลังจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ การประชุมขณะนี้ เป็นการประชุมสภา สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๒ ผมว่าถูกแล้วครับ ขอท่านโปรดวินิจฉัยด้วยครับ

นายไพทัศน์ ธรรมเนียมตัน
เลขาธิการสภาเทศบาล ธรรมเนียมตัน เลขานุการสภา ประเด็นดังกล่าวต้องขอภัยท่าน ที่ทำให้เสียเวลาเกี่ยวกับ สมัยการประชุม ที่ท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ หยิบยกขึ้นมาขอแก้ไข เดิมที่ผมก็สับสน นิดหน่อย แต่ก็ขอชี้แจงว่าตรงนี้ถูกต้องแล้วครับ คือในเอกสารที่ท่านเห็นอยู่เป็นรายงาน การประชุมสภาสมัยที่แล้ว คือ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเรา จะลงมติรับรองในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งก็คือสมัยที่ ๒ และเนื่องจากเป็นการประชุม ครั้งแรกของสมัยที่ ๒ จึงเป็น ครั้งที่ ๑ ครับ ตามที่ท่านสท.กร เสริมสกุล กล่าว นั้นถูกต้อง แล้วครับ ครั้งนี้คือขอให้ท่านสมาชิก สภา ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะลงมติ เพื่อเราจะได้ผ่านเข้าสู่วาระต่อไปครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล ขอแก้ไข เรียนท่านประธานสภา ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม รายงานการประชุมสภาฯ หน้า ๒๗ ครับ เป็นข้อความตอนหนึ่งที่ผมอภิปราย เรื่องแผนว่าจะ นำเรื่อง การสร้าง ฝายน้ำ เข้าบรรจุใน แผนอยู่ใน อันดับที่ ๔ อันดับที่ ๕ แต่ในรายงานประชุมสภา พิมพ์เป็น “หลัก ๔ หลัก ๕” ครับ ขอให้แก้ไขด้วยครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุนครับ สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขรายงานประชุมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มีใครยกมือ) หากไม่มีผมขอมติ รับรองรายงานการประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ โปรดยกมือ (มีสมาชิก สภาฯ ยกมือ ๑๐ คน) สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี)

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๐ เสียง
- **ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง**
- **งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)**
ขอให้เลขาธิการสภาทบทวนมติให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ

นายไพทัศน์ ธรรมเนียมตัน
เลขาธิการสภาเทศบาล ธรรมเนียมตัน เลขานุการสภา ขอสรุป มติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ตามที่ระเบียบวาระได้มีการแก้ไขข้อความในหน้าที่ ๒๗ ดังที่ สท.ชาญชัย ไชยสูตร เป็นผู้เสนอให้แก้ไข ข้อความในรายงาน ดังนี้

หน้าที่ ๒๗ บรรทัดที่ ๓ จากท้าย

ข้อความเดิม

“หลัก ๔ หลัก ๕”

แก้ไขเป็น

“อันดับ ๔ อันดับ ๕”

และผลการลงมติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
คือท่านประธานสภาครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติเพื่อพิจารณา

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๑๖,๗๐๐.- บาท เพื่อนำไป
สมทบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๑๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นงบประมาณ ๔๓๖,๒๐๐.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพมหมู่ที่ ๓

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้า นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตำบลแม่ยวม ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม และบ้านแม่กองแป โดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้อนุมัติงบประมาณให้กองช่าง ดำเนินการ

๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ ๓ ตำบล
แม่ยวม งบประมาณดำเนินการตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ กองช่าง หน้า ๓๑/๓๗ จำนวน ๒๑๙,๕๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านแม่กองแป หมู่ที่ ๙
ตำบลแม่ยวม งบประมาณดำเนินการจากงบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๑๙,๕๐๐.-บาท
ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ด้วยราคากลางที่ตั้งไว้เดิมได้มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคาราควัสดุ
ก่อสร้างมีราคาเพิ่มขึ้น จึงได้ประมาณการราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ ๓ จากเดิม
๒๑๙,๕๐๐.-บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน ๔๓๖,๒๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพัน
สองร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น ๒๑๖,๗๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

/๒.โครงการก่อสร้างสะพาน...

๒. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านแม่กองแป หมู่ที่ ๙ จากเดิม ๒๑๙,๕๐๐.-บาท เปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน ๔๓๖ ,๒๐๐.-บาท เพิ่มขึ้น ๒๑๖,๗๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่ง-หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้ง ๒ โครงการ จำนวน ๔๓๓,๔๐๐.-บาท ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเป็นภารกิจสำคัญและเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๑๖ (๒) และเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่ยวม (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ประกอบกับยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลแม่ยวม ที่สามารถจ่ายขาด มีเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อยู่ จำนวน ๑๑,๑๘๗,๑๘๑.๖๑.-บาท(สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น-เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาท - หกสิบเอ็ดสตางค์) (ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม จำนวน ๒๑๖,๗๐๐ .- บาท และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านแม่กองแป จำนวน ๒๑๖,๗๐๐.-บาท รวมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๔๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อย - บาทถ้วน) จึงได้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาต่อไป

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย หากสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม
เชิญครับ

นายอินตา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายอินตา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
ในส่วนของขออนุมัติเงินผมคิดว่าคงไม่ปัญหา แต่มีข้อสงสัยว่าทางชลประ ทาน
เขาเห็นด้วยแล้วหรือไม่ครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
ขอเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จากข้อที่ท่านสงสัยนั้นผมได้มอบให้กองช่าง
ประสานกับกรมชลประทาน และได้ขอแบบแปลนก่อสร้างจากกรมชลประทาน
ก่อนที่จะดำเนินการถอนแบบก่อสร้างและประเมินราคา กรมชลประทานในที่นี้
ผมหมายถึงสำนักงานกรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในคราวที่แล้ว ก่อนที่ผมยังไม่ได้
นำญัตติเข้าเนื่องจากอยู่ในระหว่างเจรจาขอข้อยุติว่า ในชุดคณะบริหารคราวที่แล้ว
สามารถก่อสร้างได้ ในราคา ๒๑๖,๗๐๐.- บาท ถ้าจะก่อสร้างสะพานภายใต้งบประมาณ
เดิมก็มีหนังสือว่าด้วยการก่อสร้างสะพานคลองชลประทานระบุว่าต้องเป็นไป
ตามแบบแปลนของกรมชลประทาน ต้องมีวิศวกรรับรองและมีความสูงจากระดับน้ำ
ปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร เพราะถ้าทำสะพานต่ำก็กลัวว่าฤดูฝนน้ำจะเอ่อ สิ่งปฏิกูล
และเศษไม้จะทำให้สะพานคลองชลประทานเสียหาย

ในส่วนนี้...

ในส่วนนี้ทางกองช่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประสานกับกรมชลประทานแล้วไม่น่าจะมีปัญหา ที่แรกที่ว่าสะพานราคาเป็นหลักล้าน เพราะคิดว่าเป็นสะพานใหญ่เหมือนทางที่ไปแม่สามแลบ แต่ของเทศบาลวางงบประมาณที่จะก่อสร้างลดลงมาเหลือ จำนวน ๔๓๖,๒๐๐.-บาท ก็เนื่องจากเป็นสะพานประเภทสำหรับชนพีชผลทางการเกษตร ไม่ใช่ทางสายหลักเหมือนสะพานที่ทางแม่สามแลบ เหมือนกันกับที่บ้านแม่กองแปก็ใช้เพื่อสัญจรและชนพีชผลทางการเกษตรเท่านั้น ส่วนมากก็เป็นรถกระบะ รถบรรทุก และรถสามล้อ เช่น ที่บ้านทุ่งแพมก็เป็นลักษณะว่ามีบ้านเรือน บริเวณนั้นไม่กี่หลังคาเรือน แต่เป็นทางผ่านของเกษตรกรที่ปลูกจำพวกถั่วเหลือง และข้าวโพดกันมาก ท่าน สท.อินตา อินแถลง สบายใจได้ครับเพราะก่อนที่จะนำแบบก่อสร้างมาให้สมาชิกสภาพิจารณาก็ได้ผ่านการประสานงานกับกรมชลประทานแล้วครับ

นายอินตา อินแถลง เรียนท่านประธานสภา ผมนายอินตา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายก เทศมนตรี ได้ชี้แจงแล้ว ผมก็หายข้องใจครับ ขอขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญาของ สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายก เทศมนตรี ได้ชี้แจงแล้ว ผมก็หายข้องใจครับ ขอขอบคุณครับ

นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ผมขอเพิ่มเติมประเด็นที่ท่าน สท.อินตา อินแถลง ได้สอบถาม ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ แต่ทั้งนี้แล้ว อยากจะขอให้ฝ่ายบริหารนำหลักฐานว่าได้ประสานงานแล้วนั้นมาแสดง เป็นลายลักษณ์อักษร ในเอกสารที่ยื่นญัตติครั้งนี้ก็ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทางกรมชลประทาน ได้ยินยอมแนบมาด้วย ท่านประธาน สภาเองก็ควรจะละเอียดถี่ถ้วนสักเล็กน้อยในการนำญัตติเข้า จริงอยู่ที่ว่าท่านประธานสภาก็นำญัตติเข้ามาเพื่อให้พิจารณาสอบถามกัน แต่ในการไปเจรจากันทางวาจาเป็นเพียงการพูดคุยไม่ มีหลักฐานการอนุมัติยินยอม ให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรให้เกิดความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ คือหลักในการทำงาน เพราะฉะนั้นผมก็ขอเสริมจากที่ท่าน สท.อินตา อินแถลง ได้เปิดประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่จากเอกสารการประชุมที่แนบมาให้ดู ตอนนี้มีแต่แบบแปลน โดยที่สิ่งสำคัญคือหลักฐานที่ท่านว่าได้ดำเนินการประสานแล้วขอให้ท่านนำมาแสดงให้เห็นด้วยครับ

นายหมวก วิญญาของ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ นายกเทศมนตรี บคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม กรุณารอสักครู่ ผมกำลังให้ผู้อำนวยการกองช่างขึ้นมาชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบครับ

/นายสุภักดิ์...

นายสุภัคดี มั่นทะนา
รองประธานสภาเทศบาล ตามที่

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภัคดี มั่นทะนา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สท.อินถา อินถาลง พุดมามีเหตุผล แต่ในเมื่อในวาระนี้ เราขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ถ้าเราอนุญาตไปแล้วไม่ใช่ว่าจะก่อสร้างได้เลย ยังคงต้องผ่านขั้นตอนการประสานงานกับกรมชลประทานอยู่ดี และไม่ว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต การพิจารณาในครั้งนี้ก็ไม่มีความคิดเห็นอะไร ผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายบริหาร แต่ผมอภิปรายเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน อนุมัติไปก็ไม่เสียหายหรอกครับ ใช้ว่าฝ่ายบริหารจะนำไปใช้จ่ายได้ทันที หรือตามอำเภอใจ กรณีนี้ถ้ามีปัญหาขึ้นมา หมายถึงว่าอนุมัติไปแล้วทางชลประทานไม่อนุญาตให้ก่อสร้างเงินที่อนุมัติไปก็ตกเป็นเงินสะสมอยู่ดีครับ ผมขอกกล่าวเพิ่มเติมเท่านั้นครับ ขอขอบคุณครับ

นายอินถา อินถาลง

สมาชิกรัฐสภาเทศบาล โครงการนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนถ้าทำได้จริง ผมจะดีใจมากแต่ในเมื่อเราต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานกรมชลประทานก่อน เพราะถ้าเกิดว่ากรมชลประทานไม่อนุมัติไม่เห็นด้วย ผมสงสารและเป็นห่วงชาวบ้านครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกรัฐสภาท่านใดต้องการอภิปรายอีกครั้งเชิญครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกรัฐสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม อยากเรียนถามว่า ที่ท่าน สท.อินถา อินถาลง กับท่าน สท.กร เสริมสกุล บอกว่าต้องการเห็นเอกสารการอนุญาตให้ก่อสร้างสะพานว่าเขาอนุญาตหรือไม่ใช่หิมะคะ แต่หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ยวมทุกโครงการทุกหมู่บ้านผ่านไปแล้ว เหลือบ้านทุ่งแพมกับหมู่บ้านแม่กองแปเท่านั้น ที่ยังไม่ได้นำโครงการมาให้ทุกท่านลองคิดว่าที่เราประชุมกันก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ ทุกคนอยากพัฒนา และ ทำเพื่อประชาชน อยากให้สมาชิกสภาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือสนับสนุนกัน เพราะทั้งสองโครงการนี้เห็นขัดแย้งกันเสมอ ลองคิดว่าทุกโครงการของทุกหมู่บ้านดำเนินการไปแล้ว คงเหลือแต่หมู่บ้านทุ่งแพมกับแม่กองแปเท่านั้น อยากให้ลองทบทวนดู ขอขอบคุณคะ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกรัฐสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เมื่อคราว ประชุมสภา ที่แล้ว มา มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน ๒๑๖,๗๐๐.-บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพาน และในเมื่อกรมชลประทานบอกว่าต้องทำการก่อสร้างตามแบบแปลน ที่เขาเห็นชอบยินยอม ซึ่งกรมชลประทานก็ได้ให้แบบแปลนกับเทศบาลแล้ว แต่เงินที่จะก่อสร้าง นั้นไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุพิจารณาในครั้งนี้ หากเพิ่มเงินให้แล้ว สะพานก็สามารถ ก่อสร้างได้ ผมคิดว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร อยากให้สมาชิก สภาพิจารณาด้วย ในเมื่อสะพานนี้เคยได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วครั้งหนึ่งเพียงแต่ขอจ่ายขาดเพิ่มเท่านั้น จำนวนเงินก็ไม่มาก ผมคิดว่าช่วยกันทำให้ประชาชนคงไม่เสียหายอะไร ถ้าเรานิ่ง ถกเถียงกันไป สุดท้ายก็ลงเอยด้วยกันลงมตอยู่ดี ถกเถียงกันก็ไปทำให้ซ้ำออกไปอีก ขอท่านประธานสภาทบทวนด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ในเรื่องการดูแลชาวบ้านผมเห็นด้วยครับ ยุติตินี้ผมก็เห็นด้วย เป็นประโยชน์กับชาวบ้านอย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางฝ่ายบริหารท่านไม่รอบคอบและไม่มี ความชัดเจน ในการดำเนินงานตามที่ผมได้ทักท้วง หากว่าท่านได้ติด ต่อประสานแล้ว หนังสือหลักฐาน ก็ต้องมียืนยันและต้องแนบมาพร้อมยุติติจะทำให้เกิดคำถามทำไมครับ นี่คือนี่ประเด็น ที่ผมถาม ไม่ใช่ผมไม่เห็น การทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนผมก็เห็นชอบด้วย อยากให้ นำเสนออยากให้ดำเนินการ แต่ว่ารายละเอียดในการนำเสนอท่านควรตำหนิฝ่ายบริหาร ต่างหาก ไม่ใช่มาตำหนิสภาการที่ไม่เอาเอกสารมาแนบทำให้เกิดการท้วงถาม นี่คือนี่ ความบกพร่อง ท่านประธาน สภาและสมาชิก สภาครับท่านต้องคำนึงถึงตรงนี้ ด้วยครับ การที่มีผู้ทักท้วงไว้ถือว่าเป็นความรอบคอบ และยังไม่ต้องพูดสักคำว่าจะไม่ให้ความเห็นชอบ เพียงแต่เรื่องนี้ถ้าท่านสมาชิกสนใจใส่ใจ ทำไมไม่ผลักดันให้อยู่ในงบประมาณปีตั้งแต่แรก ท่านปล่อยให้งบประมาณละลายหายไปหมดเลย แล้วมาแบมือขอเงินเก็บเงินออมทั้งนั้นเลย และเงินสะสมนั้นมีระเบียบกฎหมายอยู่มากมาย ตรงนี้ถ้าท่านใส่ใจต้องดำเนินการตั้งแต่ ก้าวแรกเลย และลองดูในแผนสามปีครับ โครงการก่อสร้างสะพานของหมู่บ้าน ก็พออยู่ได้ อยู่ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ สะพานของบ้านแม่กองแปอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกท่านใดทักท้วงบ้างครับ ในเมื่อในแผนสามปีไปอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นหมายความว่า ไม่มีความจำเป็น เร่งด่วน หากท่านจริงใจจะดูแลพี่น้อง ประชาชนจริง ท่านต้องดูแลตั้งแต่ต้นเลย ผมก็เห็นด้วยว่ามันสำคัญ ไม่ขัดแย้งท่านหรอก แต่ท่านต้องมีความระมัดระวังมากกว่านี้ ในเมื่อท่าน กล่าว ว่าท่านได้ไปดำเนินการ ประสานแล้ว มีไหนละครับเอกสารหลักฐานการอนุญาต ท่านไม่แนบมา ทำให้ต้องมานั่งถามกันแบบนี้ ถ้าหากท่านเป็นสมาชิกสภาที่มีคุณภาพ ท่านก็ต้องทักท้วงแบบนี้ครับ ถามสิครับว่า หลักฐานอยู่ไหน เพราะนี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน เกิดวันข้างหน้า มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เราไม่มีลายลักษณ์อักษร ลื่นไม่มีกระดุกครับ สามารถ พลิกกลับได้เสมอ แล้วเราจะทำยังไงละครับ ถ้าอนุมัติไปแล้ว มันก็เป็นเงินหลักแสน นี่คือนี่เหตุผล ไม่มีเหตุผลที่จะไปคัดค้านท่าน ถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ของชาวบ้าน ผมจึงสอบถามเป็นกรณี ๆ ไป ขอบขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มั่นทะนา
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มั่นทะนา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ผมขอประท้วงท่านสท.กร เสริมสกุลครับ ที่เอย่ว่าสมาชิกไม่มีคุณภาพ อย่างนี้ เป็นการ พูดเสียดสีกัน เหมือนกับเปรียบเทียบว่าสมาชิกส่วนมากไม่มีคุณภาพ ถ้าเป็นสมาชิกมีคุณภาพต้อง ท้วงติงตั้งแต่ต้น ผมขอให้ท่านถอนคำพูดครับ พูดอย่างนี้ เหมือนกับสมาชิกสภาส่วนมากไม่มีคุณภาพ ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอให้ท่านบอกว่าผิดระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาข้อไหนครับ แล้วผมจะวินิจฉัย ให้ท่าน ท่านจะพูดลอย ๆ ไม่ได้ ผมอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลครับ และการอภิปรายนี้ ผมไม่ได้เสียดสี นี่คือการประชุมสภาผมไม่ได้ระบุชื่อใครเลยแม้แต่คนเดียว ขอให้บอกว่า ผิดระเบียบข้อใด

/นายหมวก...

- นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล ผมขอให้พวกเราพูดคุยกันอย่างพี่น้องดีกว่านะครับ
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล แล้วท่านจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไร ถ้าผมผิด ผมผิดข้อไหนครับท่านจะวินิจฉัยว่าผมผิดข้อไหน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมกำลังฟังท่านอยู่ ถ้าท่านบอกไม่ได้ ผมจะอภิปรายต่อ
- นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล ท่านก็พูดมาพอสมควรแล้วครับ ท่านหยุดอภิปรายก่อนนะครับ
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
ผมกำลังทำเพื่อประชาชน อภิปรายว่าฝ่ายบริหารไม่ส่งเอกสารมาให้พร้อม ทำให้ต้องมา
สอบถามต้องมาทักท้วงกันหลายท่าน
- นายอินตา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ผมนายอินตา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
ผมคิดว่าถ้าพูดไปตามเนื้อผ้าตามความจริงแล้ว การที่ สท.กร เสริมสกุล พูดว่าสมาชิกฯ
ไม่มีคุณภาพนั้นก็ค่อยเหมาะสม ความจริงไม่ควรพูดเช่นนั้น ในเมื่อท่านพูดเรื่องใดก็ควร
พูดเฉพาะเรื่องนั้น ไม่ควรพาดพิงถึงสมาชิกสภาท่านอื่นครับ
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
ท่านก็วินิจฉัยมาสิครับว่า ผมอภิปรายผิดระเบียบข้อไหน ผมพาดพิงถึงใครคนไหน
- นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีคนประท้วงท่าน ๒ คนแล้วนะครับ
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
จะประท้วง ๒ คนหรือ ๑๐ คนก็ช่าง ทุกคนเป็นคนมีคุณภาพครับ ผมไม่ได้ระบุว่าใครไม่มี
คุณภาพ แต่ถ้าใครไม่มีคุณภาพก็รู้ตัวเองครับ
- นายชัยรัช สุพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ผมนายชัยรัช สุพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
ผมขออนุญาตครับ เรากำลังอภิปรายและพูดกันถึงเรื่องการพิจารณาญัตติ ขอให้พูดกัน
ในเรื่องนี้ก่อนครับ ถ้าท่านจะถกเถียงกันขอให้เป็นวาระอื่น ๆ ได้ไหมครับ ตอนนี้อะไรจะ
จะลงมติเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างสะพานให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนครับ
- นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล ตามนี้แล้วกันนะครับท่าน สท.กร หรือท่านจะอภิปรายต่อ ถ้าอภิปรายต่อก็ขอให้ท่าน
ใช้เวลาสั้นเพียงนิดเดียวจะครับ
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
ผมจะอภิปรายต่อครับ ท่านมีอำนาจก็จริงครับแต่ต้องอยู่ในระเบียบของการอภิปราย
ผมยังมีเวลา อย่างน้อยก็ ๑๐ นาที ตามระเบียบฯ ท่านลองคิดดูนะครับการประชุม

ครั้งที่ผ่าน ๆ มา เราก็ไม่มีความละเอียดเลย แต่ไปหยิบเอาแผนขึ้นมาเฉย ๆ แล้วมาตั้งงบประมาณเอาไว้ สุดท้ายก็ไม่สามารถดำเนินการให้พี่น้องประชาชนได้ เสียเวลาเสียโอกาสในการพัฒนาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณคือเดือนตุลาคม จนล่วงเลยเข้าปี พ.ศ.๒๕๕๘ ยังไม่ได้สร้าง ท่านเห็นไหมครับเพราะอะไร เพราะไม่ได้ไปประสานงานกับกรมชลประทาน เขาก็เดินตามรอยเก่าของผู้บริหารชุดเก่า ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมใหม่ มีประโยชน์อะไรครับ เราก็หวังว่าจะได้เห็นผู้บริหารใหม่ที่ศักยภาพดำเนินการได้ถูกต้อง แต่นี่หยิบเอาของเขามาสานต่อ แล้วก็ทำไม่ได้ พอทำไม่ได้ขึ้นมา ก็จะบอกว่าแบบแปลนนั้นไม่มีวิศวกรรองรับ ก็ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ มาถึงขั้นตอนนี้ท่านว่าประสานงานเรียบร้อยแล้ว ก็ไหนละครับเอกสาร แต่ท่านไม่มีเอกสารท่านก็บอกว่าไม่มี เพียงแต่ประสานทางวาจา ก็เป็นดุลพินิจของเขา อย่างนี้ท่านประธานคงเข้าใจนะครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

(ผอ.กองช่างมาชี้แจงในที่ประชุม) ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดที่ท่าน สท.กร สอบถามมาเมื่อสักครู่ ครับ

นายสุชาติ ฝืนนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาและท่านผู้บริหาร รวมถึงสมาชิกสภาทุกท่านผมนายสุชาติ ฝืนนวล ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงว่า กองช่างได้ทำหนังสือถึงกรมชลประทาน และมีหนังสือตอบกลับมาน่าว่า ต้องใช้แบบแปลนของกรมชลประทานเท่านั้น ถึงจะดำเนินการก่อสร้างสะพานได้ ตอนแรกช่างก็ทำแบบไป เพียงให้รถสามารถวิ่งข้ามได้ ไม่ได้ใช้แบบของกรมชลประทาน ซึ่งเขามีแบบที่เป็นมาตรฐานและตอนที่ทำหนังสือไป เขาบอกว่าแบบต้องมีวิศวกรรับรอง แต่เทศบาลเราไม่มีวิศวกรรับรองทางกรมชลประทานจึงตีกลับมาน่าว่าให้ใช้แบบมาตรฐานของกรมชลประทานเท่านั้น เราจึงต้องทำประมาณการใหม่ แต่ราคาตามแบบแปลนของกรมชลประทานจะราคาสูงกว่าแบบแปลนที่เทศบาลเราออกแบบเอง จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถก่อสร้างสะพานตามแบบแปลนที่กรมชลประทานให้มา ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เราก็พยายามจะประหยัดงบประมาณ แบบที่เทศบาลเราออกแบบไปก็มีความแข็งแรงเหมือนกัน แต่ทางกรมชลประทานไม่ยินยอม เราจึงต้องมาปรับแก้แบบแปลนตามแบบของกรมชลประทาน และก็ทำให้ราคางานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่วนหนังสือขออนุญาตกำลังดำเนินการถ่ายเอกสารเพื่อแจกจ่ายให้ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาต ท่านประธานสภา ครับ ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมทุกท่านคงเริ่มใจเย็นลงกันแล้ว คือที่จริงเรื่องหลักฐานการติดต่อประสานงานเรามีแล้วทางผู้บริหารก็ไม่ได้เพิกเฉยใด ๆ ทั้งสิ้น ได้พยายามติดตาม แต่เนื่องจากการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ก็อาจจะมีบกพร่องบ้าง ซึ่งที่ทางท่าน สท.อินถา อินถอง ทักท้วงมาก็เป็นสิ่งที่ดี ขณะนี้ผมได้แจ้งให้ช่างถ่ายเอกสารมาให้แจกจ่ายให้แล้ว ขอให้ทุกท่านใจเย็นหน่อยที่จริง การที่สมาชิกสภาเราเข้ามาเป็นตัวแทน ผมคิดว่าทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถเท่าเทียมกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ถึงแม้พื้นฐานการศึกษาจะแตกต่างกัน เมื่อเข้ามาอยู่ในหนทางประชาธิปไตย การเป็นตัวแทน ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันต่างมีเจตนาว่าจะทำอะไรให้เกิดการพัฒนาให้เป็นระบบเป็นรูปธรรม ทางท่านสมาชิกสภาอย่าได้น้อยใจเลยครับ

/ผมจะพยายาม...

ผมจะพยายามให้ทุกหมู่บ้านทุกเขตได้รับงบประมาณอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ผมขอบอกท่าน สท.กร เสริมสกุล เรื่องที่ไม่ได้นำบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ เมื่อหักค่าใช้จ่าย ประจําปีเกิน ๕๐ % ค่าใช้จ่ายส่วนมากก็จะเป็นจําพวกค่าน้ำมัน กิจการสภาวัฒนธรรม เป็นต้น เหลืองงบประมาณที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานอยู่ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท ถ้าเอามาจัดสรรจะได้ประมาณหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม แต่การจ่ายขาด เงินสะสมก็มีระเบียบอยู่ ซึ่งถ้าจ่ายผิด ก็จะมีตั้งแต่เริ่มจัดทำโครงการผ่านไปตามลำดับ คือผ่านปลัดเทศบาลซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงาน ท่านก็ต้องพิจารณาว่าการจะจ่ายขาด เงินสะสมนี้ถูกต้องตามหลักการหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ต้องมีบันทึกแย้ง เพราะการ ใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากสภาจะตรวจสอบแล้วยังมีสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน ยังมีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ หลาย ๆ ส่วนเข้ามาตรวจสอบ เพราะฉะนั้น อยากให้ท่านสมาชิกสภาได้สบายใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณนี้ ถูกต้องเที่ยงธรรม ในระบบการตรวจสอบ ท่านสมาชิกสภาสามารถตรวจสอบได้ทุก ๆ โครงการ เพียงแต่ ท่านแจ้งมาทางฝ่ายบริหารว่าท่านสนใจว่าโครงการไหนมีการเปิดประมูลถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถขอดูหลักฐานได้ มีคณะกรรมการเปิดซอง มีคณะกรรมการตรวจงาน มีคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง มีวิศวกร มีช่างหรือไม่ ไม่สร้างตามแบบหรือไม่ เช่น ถนนหนา ๑๕ หรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของท่าน อย่างที่ท่าน สท.อินตา อินแถลง ทักท้วงก็เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งตรงนี้เป็นความบกพร่องในด้าน ของเอกสารของทางบริหารด้วยครับ แต่ก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่จะให้โครงการนี้เสียหาย เพียงแต่ที่ผมไม่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ ต้องรอให้ทาง ผอ.กองช่าง มาชี้แจง เนื่องจาก เป็นผู้ปฏิบัติย่อมจะตอบได้ชัดเจนกว่า จะได้ไม่ต้องพูดกันหลายครั้ง อย่างไรก็ตามแล้วต้องขอ โทษด้วยที่อาจจะไม่ทันใจ ตอนนี้อย่าง ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงให้ท่านทราบถึงเหตุผลแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาดำเนินการประชุมต่อไปครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ในระหว่างที่รอเอกสารอยู่ ผมขออภิปรายที่ถูกพาดพิง เรื่องการมองค่าใช้จ่ายว่าเกิน ๕๐% ว่ามองอย่างไร ลองมาเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนในโครงสร้างพื้นฐานสามารถ ได้งบประมาณถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท นั้นมันอยู่ที่คณะผู้บริหารว่าท่านจะเห็นความสำคัญ เรื่องนี้หรือไม่ ไม่เกี่ยวว่าจะมีเงินมากน้อย ถ้าหากโครงการใดสำคัญท่านก็ควรบรรจุ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะดีกว่า ผมถึงบอกท่านประธานว่าระเบียบการใช้จ่ายเงิน สะสมต้องมีความชัดเจนละเอียด แต่ในที่นี้ผมไม่ได้นำติดตัวมาด้วย อาจจะเป็นข้อที่ ๔ ว่าต้องมีความละเอียดชัดเจนเพื่อเป็นการป้องกันการตอบสนองความต้องการของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ยิ่งสมัยนี้ความเข้มงวดในการตรวจสอบสูงมาก ในเบื้องต้นเราก็มีสิทธิ์ตรวจสอบ และทวงถามความชัดเจนต่าง ๆ อย่างนี้ก็มีการบันทึกเทปไว้ว่าได้ทักท้วงและชี้แจงไว้แล้ว เป็นสิ่งที่ดี เพราะทุกคนมีสิทธิ์จะใช้งบประมาณอยู่แล้ว แต่ต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผล และความเหมาะสม ดังนั้นถ้าบอกว่าเอกสารไม่สำคัญ ผมว่าไม่จริงครับ เอกสารสำคัญ ที่สุดครับ การพูดยังไม่สำคัญเท่ากับเอกสาร ถ้าไม่พูดแต่มีเอกสารหลักฐานยืนยัน เขาก็เรียกว่าถูกต้องครับ ผมเห็นด้วยครับที่เราจะตอบสนองความต้องการของประชาชน ยิ่งบ้านทุ่งแพมแล้วเป็นหมู่บ้านประชาคมอันดับหนึ่งด้วย ที่จริงควรได้รับการดำเนินการ /ไปตั้งแต่...

ไปตั้งแต่ไตรมาสแรกด้วยซ้ำ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเลย เพราะตอนนั้น เขาต้องการนำข้าวโพดและถั่วเหลืองออกจากสวน เกษตรกรก็ต้องการสะพานที่แข็งแรงฝักรอแล้ว รออีก ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่สบายใจ ผมไปสังเกตการณ์ทำแผนประชาคม ท่านรองนายกยังได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่าสะพานตรงนี้ตกไปเรียบร้อยแล้ว สภาเป็นผู้ทำให้ตกไปนี่คือ คำกล่าวที่ท่านพูดโดยไม่มีหลักฐาน ถ้าท่านเอ่ยว่าสภา ผมก็คนหนึ่งในสภา ผมก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นญาติตินี่เลย ที่ท่านกล่าวอ้างทำให้ประชาชนเขาเชื่อกันไป เพราะท่านต้องการเอาตัวรอด ที่นี้จะมาผลักรားให้สภา วันนั้นผมอยู่ตรงนั้นผมได้ชี้แจงให้ผู้ใหญ่บ้าน ฟังว่าไม่เป็นความจริง ถ้าหากผมกล่าวเท็จท่านเอาหลักฐานมายืนยันได้เลย เพราะผมยังไม่เคยเห็นนำญาติตินี้ เข้าสภาเลย แต่มันเป็นงบประมาณที่ท่านตั้งไว้แค่ ๒๑๖,๗๐๐.-บาท เริ่มแรกท่านก็ไม่ได้ไปประสานกับกรมชลประทานเลย ผมก็เคยเสนอแล้วว่าคณะพัฒนา ควรเสนอแต่งตั้งบุคคลจากสำนักงานชลประทาน สำนักงานป่าไม้ จากหน่วยงานอื่น ๆ สักคนหนึ่ง เพื่อเขาจะได้รับรู้รับทราบจะได้ไต่ถามกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายสุภักดิ์ มั่นธนา
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มั่นธนา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในระเบียบวาระเดียวกัน อยากให้พูดเข้าประเด็นหน่อยครับ เรายังมีวาระอื่นให้พิจารณา และสท.ท่านอื่นก็อยากอภิปราย ขอให้ท่านอภิปรายในวาระอื่น ๆ ก็แล้วกัน และผมขอประท้วงอีกครั้งเรื่องที่ท่านพูดว่าสมาชิกสภาไม่มีคุณภาพครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้

- (๑) ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
- (๒) แสดงกิริยาอันพึงรับเกียจ
- (๓) ก่อความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือจงใจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
- (๔) ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

และข้อ ๑๑๙ วรรคหนึ่ง ระบุว่าในขณะที่กำลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือกระทำการฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ออกราคาพูด หรือให้กล่าวคำขอโทษในที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ ผมนายหมวก วิญญาของ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ขอให้ท่านถอนคำพูดด้วย

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ขอถามท่านประธานสภาว่า ที่ว่าผมผิดระเบียบข้อบังคับ ผิดเข้าข้อไหนครับ ช่วยบอกผมให้ชัดเจนด้วยครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ตรงข้อที่ท่านใช้คำพูดเสียดสี ครับ

/นายกร เสริมสกุล

- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
เสียดสีตรงไหนครับ ช่วยอธิบายด้วยครับ
- นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล ไส่ร้าย ขอท่านทราบว่ามีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือนได้ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
และผมขอให้ท่านถอนคำพูดด้วย
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
ท่านอ่านยังไม่ถูกด้วยซ้ำท่านประธานสภา จะถูกหรือผิดอยู่ในข้อวินิจฉัยครับ
- นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
- ท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับถ้าท่านพูดอย่างนั้น แล้วจะเขียนระเบียบมาทำไมละครับ
ถ้าท่านพูดอะไรก็ถูกอยู่คนเดียว
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
ก็ถูกครับผม ผมถือว่าผมดูแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจตรงไหนครับ การอภิปราย
ก็ต้องกล่าวอ้างอิง ชักนำเพื่อให้เหตุผลมีน้ำหนักในการอภิปราย ถ้าเสียดสีก็ต้อง
ระบุตัวบุคคล แต่ผมไม่ได้ระบุหรือชี้ตัวบุคคลครับ
- นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
- มีสมาชิกสภาเขาประท้วงท่านถึง ๓ คนแล้วนะครับ
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
ผมทราบครับ แต่ผมไม่ได้อ้างอิงถึงใคร ระบุชื่อใครครับ
- นายชัยรัช สุพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตครับท่านประธานสภา ญัตติเรื่องนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับ ผมขอให้เรา
พิจารณาญัตตินี้ก่อนได้ไหมครับ
- นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
- ถ้าอย่างนั้น ผมขอให้ สท.กร เสริมสกุล ถอนคำพูดด้วยครับจะได้สรุปผลพิจารณา
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวมท่านจะให้
ผมถอนคำพูดได้อย่างไร ท่านต้องทำเป็นบันทึกมา ในเมื่อท่านอ้างว่าผมผิดตรงนี้
ซึ่งผมไม่ได้กระทำผิดแบบที่ท่านว่า ผมแปลกใจจริง ท่านอ่านผิด ๆ ถูก ๆ ผมยังไม่ว่าท่านเลย
ท่านประธานในเรื่องของการอภิปรายเราก็พูดกันมาพอสมควรแล้ว ผมเพียงจะชี้ประเด็น
ขึ้นมาว่าความจริงแล้ว มันอยู่ในประเด็นการทำงานประมาณขึ้นมาตั้งแต่ในการทำต้นเรื่อง
ผมจึงได้กล่าวอ้างอิงให้ท่านประธานสภาได้เห็นที่ไปที่มาของโครงการนี้ และเพื่อนสมาชิก
สภาทุกคนได้รับทราบ เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกสภาก็คงได้เข้าใจบางอย่างบ้างแล้ว
ดังนั้นครั้งต่อไปการช่วยเหลือชาวบ้าน เราก็มีวิธีการช่วยเหลืออีกเยอะแยะครับ
ผมขอทักท้วงแค่นี้ครับ แต่ท่านประธานท่านควรจะเป็นกลางนะครับ เพราะถ้าหาก
เป็นกลางแค่นี้ใจของคนของท่านคงจะไม่เหมาะสมครับ

/นายหมวก วิญญายอง...

นายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาได้ใช้เวลาในการอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย ในวาระนี้มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๑๖,๗๐๐.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำสมทบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ ๓ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ ๑๐ คน) สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ(ไม่มี)

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ	จำนวน ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ผมขอให้เลขาธิการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไพฑูรย์ ธรรมเนียมต้น เลขาธิการสภาเทศบาล ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอสรุป มติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๒๑๖,๗๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๖,๒๐๐.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ ๓ มีสมาชิกเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง ๑ เสียง คือท่านประธานสภาครับ

นายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ ๕.๒ อนุมัติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๑๖,๗๐๐.- บาท เพื่อนำไปสมทบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๑๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นงบประมาณ ๔๓๖,๒๐๐.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานแม่กองแป หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ยวม ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ญัตติในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ผมได้เสนอให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในช่วงแถลงญัตติ นายกเทศมนตรี ตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ จึงขออนุญาตประธานสภาไม่เสนอวาระนี้แล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเลยครับ

นายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๑๖,๗๐๐.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำสมทบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านแม่กองแป หมู่ที่ ๙ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ ๑๐ คน) สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ(ไม่มี)

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ	จำนวน ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ผมขอให้เลขาธิการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์ เลขาธิการสภาเทศบาล ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอสรุป มติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๒๑๖,๗๐๐.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย- บาทถ้วน) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๖,๒๐๐.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านแม่กองแป หมู่ที่ ๙ มีสมาชิกสภาเห็นชอบ ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง คือท่านประธานสภาครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ
นายกเทศมนตรี

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลที่จะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา ผม นายระเบียบ กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เนื่องจากทางวัดคะปวง และคณะศรัทธาได้ฝากผมมาแจ้งยังที่ประชุมสภาและผู้บริหาร ว่าขณะนี้เด็กๆที่มาใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ซึ่งอยู่ติดกับวัดคะปวงได้เตะลูกฟุตบอลไปโดนหลังควัดทำให้กระเบื้องหลังควัดแตกเสียหายไปประมาณ ๑๐ กว่าแผ่น จึงขอให้เทศบาลไปต่อเติมตาข่ายกันลูกฟุตบอล ให้สูงขึ้นไปอีก ๑-๒ เมตรได้หรือไม่ครับ หากไม่ดำเนินการ จะให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ความเสียหายทั้งหมดครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องถนนเข้าโรงเรียนเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท ผมได้สำรองจ่ายไปก่อน ทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการอย่างไรครับ

เรียนท่านประธานสภา ผม นายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ท่านครับเนื่องจากเมื่อไม่กี่วันก่อน เพื่อนของผมคือคุณธนกร พรหมเลิศ ซึ่งทำงาน อยู่บริษัทสยามวิศวกรรม มาถามผมว่าระดับเพลิงของเทศบาลที่เคยนำไปซ่อมที่ลำปาง และตอนนี้ นำกลับมาซ่อมที่เชียงใหม่ ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการใส่เครื่องยนต์ ให้ระดับเพลิงไปแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง เพราะเขายังไม่ได้รับค่าบริการดังกล่าว ผมจำได้ว่าเราเคยยกมืออนุมัติค่าใช้จ่ายในการซ่อมระดับเพลิงตรงนี้ไปแล้ว เขาจึงฝาก สอบถามมาครับ เพราะหากไม่ดำเนินการเขาจะฟ้องร้องครับ ขอบคุณครับ

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ในเรื่องนี้ผมได้รับการติดต่อและประสานกับทางบริษัทแล้วคงไม่มีเรื่องฟ้องร้องหรอกครับ

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

ผมอยากถามความคืบหน้าตามหนังสือลงรับเลขที่ ๘๘๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่องขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ที่บ้านห้วยบง เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มาหารือ กับผมถามความคืบหน้าว่าการที่เกิดลมพัดกิ่งไม้พาดทับบ้านทำให้ได้รับความเสียหาย เขาอยากให้เทศบาลเข้าไปดำเนินการเพราะที่ตรงนั้นเป็นที่ของเอกชน เขาจึงอยากทราบ ความคืบหน้าเพราะลมพายุฤดูร้อนก็จะเข้ามาอีกรอบแล้ว เขาเกิดความหวาดระแวง ว่าไม้ที่สูงขึ้นทุกวันอาจจะมาพาดทับบ้านอีก เรื่องนี้ผมเคยถามท่าน เมื่อสมัยที่ ๓

/ถ้าผมจำไม่ผิด...

ถ้าผมจำไม่ผิด จนปานนี้ท่านก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้าหากท่านเป็นคนที่ไม่ใส่ใจสักนิด ท่านเคยว่าผมไม่ใส่ใจ ผมจะชี้ให้ท่านเห็นเป็นเรื่องๆ และนี่เป็นเรื่องแรกที่ท่านไม่ใส่ใจ ผ่านไปหนึ่งปีท่านไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าผมพูดปากเปล่าก็จะถูกท่านย้อนว่าเมื่อไหร่ ท่านไปดูหนังสือที่ลงรับเลขที่ ๘๙๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ท่านประธานสภาครับ ผมขอถามต่อไปอีกเรื่องครับ เพื่อให้ต่อเนื่องเมื่อคราวที่แล้วผมได้กระทู้ถามเรื่องของเด็กหญิงอาภาวรรณ ธรรมชั้น ตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นองค์กรที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชน ส่วนที่ท่านจะป้ายความผิดไปให้ผู้ใหญ่บ้านคงจะไม่ถูกครับ เพราะเป็นหน้าที่ของท่าน ที่ท่านต้องเข้ามา แก้ไขปัญหา ท่านจะทำเพิกเฉยลอยตัวไม่ได้ครับ ในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนผมต้องติดตามให้เขา สองเรื่องแล้วนะครับ เนื่องจากท่านประธานสภาออกไปข้างนอกท่านประธานสภาจะอนุญาตให้ผมถามต่ออีกสักข้อไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายขอให้ผมอภิปรายต่อไปอีกประเด็นหนึ่งจะขอบคุณมากครับ

นายสุภักดิ์ มั่นทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ผมว่าควรอภิปรายที่ละประเด็นท่านถามมาสองประเด็นแล้ว เดี่ยวให้สมาชิกสภาท่านอื่นได้อภิปรายบ้าง

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่าน รอง ประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ถ้าอย่างนั้นประเด็นแรกคือเรื่องตัดกิ่งไม้เจ้าของสวนที่อยู่หน้าบ้านนายทิวาและประเด็นที่สองคือเรื่องของเด็กหญิงอาภาวรรณ ธรรมชั้น ที่ยังไม่ได้รับสิทธิของเด็กด้อยโอกาส เพราะนโยบายของท่าน เรื่องของคุณภาพชีวิตท่านแถลงไว้ในอันดับต้น ๆ ที่ได้แถลงต่อสภาท่านคงลืมไปแล้วครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณที่ท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณที่ท่านเรียนถาม ท่านมักอ้างถึงระเบียบ การสอบถามเป็นสิทธิโดยชอบธรรม

ของสมาชิกสภา ท่านควรยื่นเป็นญัตติเข้ามาซักถามก่อน ซึ่งในสมัยประชุมท่านสามารถยื่นญัตติเข้ามาก่อน ทำให้จึงต้องมีการยื่นญัตติในวาระการประชุม ก็เพื่อว่าฝ่ายบริหารจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลเรื่องเอกสารแล้วนำมาตอบในที่ประชุม การถามโดยฉับพลันนั้นก็ถามได้ แต่บางครั้งพอไม่ตอบก็ว่าไม่ใส่ใจ ที่จริงผมใส่ใจทุกปัญหา ท่านก็ยึดมั่นระเบียบท่านก็ควรไปอ่านระเบียบการประชุมสภา สมัยที่ ๒ แล้วท่านคงมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ การซักถามเป็นสิทธิโดยหน้าที่ของสมาชิกสภา แต่อยากให้ท่านซึ่งชอบอ้างระเบียบได้ปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดีของสภา อันตรงเกียรตินี้ ท่านควรยื่นมาเป็นญัตติ ไม่ใช่มาถามเอาสนุกสนานอย่างเมามัน ถ้ายื่นเป็นญัตติล่วงหน้า ๓ วัน ผมสามารถให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมเอกสารไว้ เรื่องของ ด.ญ.อาภาวรรณ ธรรมชั้น จะแก้ไขอย่างไรก็ต้องรอรอบใหม่ ต้องรอปีงบประมาณใหม่ เพราะเด็กหญิงคนนี้เข้า ๆ ออก ๆ พอออกไปนอกพื้นที่แล้วกลับเข้ามาไม่ทันยื่นแจ้งรายชื่อ แล้วอยู่ ๆ จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ การประชุมครั้งต่อไปถ้าท่านสงสัยให้ท่านทำเป็นญัตติมาครับ อย่างประเด็นของการตัดกิ่งไม้ผมก็ได้ยินมานานแล้ว การตัดกิ่งไม้นั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้าน อย่างเช่นต้นมะม่วงบ้านท่านยื่นไปนอกถนน ก็เป็นหน้าที่ของท่านจะต้องดูแลกิ่งไม้ของท่าน รั้วของท่านยื่นออกไปนอกถนน จนชาวบ้านสัญจรไม่ได้มันก็หน้าที่ ที่ท่านต้องจัดการ จะให้ผมเอาพนักงานไปตัด

/ท่านก็จะว่าผมมุกกรุก...

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องความมีประสิทธิภาพ ผมสามารถวิจารณ์ได้เพราะท่านเป็นคนของประชาชน การเสียดสีก็ต้องอีกรูปแบบหนึ่ง ท่านต้องใช้วิจารณ์อย่างถ่อมแท้ครับท่านประธานสภา ทานน้อยครับที่ท่านว่าใสใจ ตอบได้ยังไงครับนี่เรื่องผ่านมาเป็นปีแล้ว เหตุการณ์ภัยพิบัติ ก็กำลังจะตามมา ผมก็ต้องทวงถามเป็นธรรมดา และผู้ร้องขอก็ฝากผม เป็นตัวแทนทวงถาม ผมถามให้สองครั้งแล้วป่านนี้ยังเงียบเฉยกันอยู่ ผมก็ต้องเป็นปากเสียง แทนชาวบ้านครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มั่นทะนา
รองประธานสภา

ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายสมคิด เรืองแดงรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เรื่องการตัดไม้ห้วยบง ได้ดำเนินการไปแล้ว เพียงแต่ผมไม่ได้ทำเป็นหนังสือ ผมได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมกับแจ้งเจ้าของโดยให้ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดำเนินการประสาน ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ ถ้าท่าน สท.กร เสริมสกุล ใสใจอย่างที่บอกไว้จริงก็ลองไปถามผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูสิครับ บ้านหลังนี้ผมแจ้งให้เขา มาตัดเนื่องจากมันจะสูงขึ้นๆ แต่ก็เป็นที่สิทธิ์ของเจ้าของครับ ส่วนเรื่องของเด็กหญิง อภาวรรณ ธรรมชั้น ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่จริง ทำไมไม่มาแจ้งรายชื่อกับบ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆ เทศบาลของเราเอง ท่านก็มีความรู้บ้านก็อยู่ใกล้แค่นี้ แต่ไม่มาแจ้งรายชื่อ หลักฐาน เอกสารผมก็ได้เคยให้ท่านดูแล้วว่าเขาไม่มาลงชื่อ ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างดี น่าเสียดาย ความรู้ความสามารถของท่าน อยากให้ท่านได้พิจารณาในเรื่องงานใหญ่ๆ ไม่ใช่ เรื่องเล็กๆน้อยๆ อย่างเรื่องตัดกิ่งไม้หรือรายชื่อกดท่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชน ตำบลแม่ยมครับ สำหรับคนพิการหรือเด็กด้อยโอกาส ถ้าเขาหางานสิทธิ์ของเขา เขาก็จะมาแจ้ง แต่อย่างนี้เหมือนกับเขาเองก็ไม่สนใจ ท่านยังนำมาเป็นประเด็นต่อว่า ผู้อื่นอีก หวังว่าสักวันท่านจะนึกได้ว่าท่านเคยได้พูดเสียดสีใครบ้าง เรื่องตัดกิ่งไม้ ผมก็ติดตามและไปสอบถามมาหมดแล้ว ดำเนินการแล้ว และก็ทราบด้วยว่าเขามีอาชีพ เป็นครู ท่านอย่าเอามาเสียดสีในสภาแห่งนี้เลยครับ ขอขอบคุณครับ

นายวุฒิกกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายวุฒิกกร ลือชา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ผมขอถามว่า ถ้าเราให้เทศบาลเป็นคนไปตัดไม้จะผิดหรือไม่ครับ คือผมไม่เข้าใจ ว่าทำไม ต้องให้เทศบาลเป็นผู้ไปตัดไม้ตรงนั้น ทั้งๆที่ไม้นั้นมีเจ้าของ อย่างเช่นบ้านฝั่งตรงข้ามมาตัด ไม้ในเขตบ้านเราก็คงผิดกฎหมายนะครับ แล้วทำไมต้องให้เทศบาลไปตัดครับ ขอขอบคุณครับ

นายไพทัศน์ ธรรมเนียมตัน
เลขาธิการสภาเทศบาล ธรรมเนียมตัน เลขาธิการสภา ขอ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไพทัศน์ อนุญาตตอบเนื่องจากท่านนายกมอบหมาย ให้ผมตอบครับ เรื่องกฎหมายด้านนี้ผมไม่ชัดเจน เท่าไหร่ แต่เท่าที่รู้ถ้าต้นไม้ที่อยู่ในเขต บ้านของผู้ใดก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สินจะต้องดูแลด้วย คือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นหน้าที่ ของเจ้าของสวน แม้แต่กิ่งไม้ที่ยื่นเกินไปก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสวน เพราะหากต้นไม้ล้มลงมาแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ถนนหรือทรัพย์สินของบุคคล ข้างเคียง ผู้เป็นเจ้าของไม้ก็ต้องรับผิดชอบ ส่วนกรณีที่ว่าจะให้เทศบาลไปดำเนินการ ก็ต้องดูว่าพื้นที่บริเวณตรงนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภัยต่อสาธารณะชนหรือไม่

/ถ้าเพื่อประโยชน์...

ถ้าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ท่านผู้บริหารก็สามารถนำมาพิจารณาได้ แก้ไขปัญหาให้ส่วนรวมได้ แต่ไม่ใช่ไปแก้ไขปัญหาให้เจ้าของสวนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นประเด็นสู่เสียงที่จะเข้าข่ายเป็นการอำนวยความสะดวกให้เอกชน หรือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สาธารณะ ถ้าไปเข้าข่ายอำนวยความสะดวกให้เอกชนก็อาจเกิดการร้องเรียนได้ จึงต้องไปดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ แต่ถ้าเป็นไม่ในทางสาธารณะ เทศบาลก็สามารถเข้าไปดำเนินการได้ครับ โดยหลักของกฎหมาย แต่ถ้าเป็นของเอกชนต้องดูว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเพียงใดหรือเป็นประโยชน์กับผู้ร้องขอฝ่ายเดียว ถ้าเป็นที่ของหมู่บ้าน หรือไม่ใหญ่อยู่ข้างถนนอย่างนี้เทศบาลเข้าไปแก้ไขให้ได้ครับ หรือถ้าอยู่ในเขตทางหลวง ทางหลวงเขาก็จะดูแลเอง ส่วนเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องประเด็นของญัตติที่ประชุม ตรงนี้ขึ้นอยู่กับสมถะฝ่ายบริหารนะครับเพราะที่ผ่านมารวมก็จะเอาวาระอื่น ๆ มาสอบถามกิจการต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาราก็ไม่ได้เคร่งครัดกันมากมาย ในความเห็นของผม ถ้าดูตามนี้ การจะสอบถามกิจการของฝ่ายบริหารก็ควรต้องทำเป็นเอกสารเข้ามาตามระเบียบข้อบังคับของสภาแต่ถามว่าจะเสนอด้วยวาจาได้ไหม ก็ต้องแล้วแต่ท่านประธานสภาจะอนุญาตหรือไม่ โดยปกติกระทู้ถามจะมีสองแบบคือ แบบกระทู้ถามทั่วไปกับกระทู้ถามด่วน ซึ่งกระทู้ถามด่วนก็สามารถเสนอด้วยวาจา แต่ก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องเป็นเรื่องด่วนที่กระทบกับเรื่องของคนทั้งหลาย เช่นนี้ประธานสภาอาจจะพิจารณาให้เสนอด้วยวาจาได้ สามารถบรรจุเข้าการประชุมครั้งนั้นได้ แจ้งให้ทราบเท่านั้นครับ ผมคงไม่มีอำนาจอนุมัติ ให้ใครทำอะไรหรือไม่ต้องทำอะไร ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย แต่ตามกฎหมายอย่างที่ท่านนายพูดมานั้นก็ถูกก็อยู่ที่ดุลยพินิจของประธานสภาด้วย ก็มีเหตุผลกันทั้งฝ่าย ผมก็อยากให้ภาพของการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมเพียงมาช่วยในเรื่องของการบันทึก บางครั้งก็มีความยากลำบากในการบันทึก เพราะฉะนั้นถ้าจะเอากันตามระเบียบก็ต้องมีการเสนอญัตติล่วงหน้าเข้ามาครับ แต่ถ้าจะไม่ให้เคร่งครัดเกินไปก็แล้วแต่สภาจะพิจารณา ถ้าทาง ฝ่ายบริหารไม่ติดขัดก็คงตอบ เรื่องของการประชุมก็เห็นปัญหาอยู่หลายเรื่อง แต่ผมแก้ไขคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยจากทางสมาชิกสภาด้วย เรื่องตกหล่นเล็กน้อยก็อาจมีบ้างก็ต้องขอร้องท่านด้วย เรื่องการโต้แย้งในสภาคงต้องอยู่ในดุลยพินิจของท่านประธานสภา ความคิดเห็นต่างกันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาครับ แต่สุดท้ายแล้ว หวังว่าท่านคงมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอขอบคุณครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมยววม จากที่ท่านเลขานุการสภาได้เปิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมา วาระการประชุมก็มีวาระอื่น ๆ ให้ถามอยู่แล้ว แต่ผมไม่เคยทวงถามว่าท่านจะตอบหรือไม่ตอบ บริหารจะตอบไม่ตอบ ผมไม่เคยทวงถามสักครั้ง ผมก็ถามตามหน้าที่เท่านั้น ถ้าตามระเบียบตั้งแต่สมัยที่แล้วจนถึงปัจจุบันสาระสำคัญต่าง ๆ ผมก็ปฏิบัติตาม แต่ตัวท่านประธานสภาเองต่างหาก ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ จริง ๆ แล้วถ้าจะเข้มงวดกันจริง ๆ ท่านควรเริ่มจากเรื่องพื้นที่ เช่นในการอภิปรายท่านมักปล่อยให้การพูดแทรก ไปฟังแทบได้เลยครับ ผมไม่เคยทักท้วง ท่านประธานสภาเลย เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่ของผม ผมก็ต้องมาทวงถามให้ ส่วนที่ท่านตอบผมมาถ้าผมข้องใจผมก็ต้องสืบถามต่อ เพื่อนำกลับไปบอกชาวบ้าน แต่ถ้าท่านไม่ตอบผมก็จะไปบอกว่าท่านไม่ตอบ เรื่องทุกอย่างได้บันทึกเทปเอาไว้เมื่อถอดเทปมา ก็อ่านดูแล้วนำสาระสำคัญไปแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ผมมีหน้าที่เท่านี้ครับ ไม่ได้บีบบังคับเอาผิดถูก แต่ถ้าหากท่านใส่ใจ ท่านคงจำได้หมด

/ผมก็บอก....

อย่างเรื่องของไม้ ผมก็บอกท่านแล้วว่าไม่ใช่ไม้ในสวนเจ้าทุกข์ แต่เป็นของสวนผู้อื่น มันมีผลกระทบ ถ้าลมพัดมากิ่งไม้หักคงตกใส่บ้านเพราะอยู่ห่างกันแค่ช่วงถนนเท่านั้นเองครับ ทำไมผมถึงต้องอธิบายก็เพราะหนังสือนี้มานานเป็นปีแล้ว ผมแค่ทวงถามว่าหนังสือเลขที่นี้เท่านั้น แค่นั้นเอง ท่านคงตอบได้ แต่ถ้าหากท่านยึดเยื้อแสดงว่าท่านต้องการเลี้ยงไป แล้วหาสิ่งที่เป็นเหตุผลมาอ้างให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูก ผมจึงต้องต้อนท่านไม่ตามหน้าที่ จะติดมูมหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ คงเข้าใจนะครับว่าต้อนเข้ามูม เอาละท่านประธานสภา ผมจะสอบถามอีกเรื่องหนึ่ง คือเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมามีภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ห้วยบง แล้วมีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุฤดูร้อน ยังมีปัญหาอยู่ นางนวล ปันทอง ก็ยังไม่ได้รับการดูแล จากหลักฐานที่ผมไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังไม่ได้รับการดูแล แต่อาจเกิดจากรายชื่อตกหล่น ผมอยากถามย้อนไปถึงตอนที่เกิดภัยพิบัติ ไม่ทราบว่ามีแผนรองรับหรืออย่างไร วันเกิดเหตุคือตอนเย็นของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ผมอยู่ต่างจังหวัด พอเช้าวันที่ ๑๒ ผมก็มาลงพื้นที่ แล้วรอว่าจะมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาเรียกให้ไปสำรวจความเสียหายหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกา ผมจึงลงพื้นที่ในเขตหนึ่ง แล้วผมก็ได้รายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยมามากมาย วันนั้นผมเจอรองสมคิดฯ ขอโทษที่เอ่ยนามครับ ผมก็ถามว่ารายชื่อผู้เสียหายจะไปมอบให้ใคร ท่านรองสมคิด ตอบผมว่าให้นำไปให้ผู้ใหญ่บ้าน ผมจึงคิดว่าทำไมต้องให้ที่ผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงานให้ความช่วยเหลือของเราไม่มีหรือครับ แต่ไม่เป็นไร ผมก็นำรายชื่อไปให้ผู้ใหญ่บ้าน เขาก็บอกว่าสำรวจหมดแล้ว ผมบอกว่าสำรวจหมดแล้ว ก็เอารายชื่อพวกนี้แนบไปด้วยป้องกันการตกหล่น เราต้องปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกรณี กับแผนดำเนินงานต่าง ๆ ขอถามว่าท่านไม่ให้สมาชิกสภามีบทบาท ในคณะกรรมการชุดใดเลยหรือครับ ในแผนเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ถ้ามีที่ท่านได้แต่งตั้ง สมาชิกสภาฯร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วนต่าง ๆ เอามาให้ดูได้ไหมครับ เพราะผมอยากทบทวนว่าคงได้แน่ครับ ผมขอทวงถามในสภาแห่งนี้เลย ท่านประธานสภาคงเข้าใจใช่ไหมครับ

นายหมวก วิญญาอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ในประเด็นของเรื่องภัยพิบัติในเรื่องการให้ความช่วยเหลือจะอยู่ในความรับผิดชอบ

ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากการเกิดภัยครั้งนี้เกิดขึ้นในเย็นของวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นช่วงวันหยุดราชการและวันนั้นหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เดินทางไปบ้านภรรยา เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เพื่อไปรดน้ำดำหัว ตามประเพณี พอเกิดเหตุผมกับท่านปลัดฯ ก็รีบมาประชุมกัน พร้อมกับคุณสารภี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งเป็นภัยครั้งแรกที่ผมเข้ามารับตำแหน่ง เพื่อหาวิธีการแก้ไขรับมือ โดยวิธีการแล้ว ต้องมีการตรวจสอบสำรวจความเสียหาย โดยต้องมีช่างร่วมไปตรวจว่าผู้ประสบภัยที่เสียหายจริงจำนวนเท่าไร และต้องมีผู้ใหญ่บ้านในฐานะฝ่ายปกครองเป็นผู้รับรองว่าครอบครัวนี้ประสบภัยจริง

/เพื่อการสวมติ...

เพื่อการสวมสิทธิ์ในการขอรับการช่วยเหลือในทางพัสดุ เช่น เสียหายเพียง ๑๐ แผ่น แต่มาแจ้งว่าเสียหาย ๑๐๐ แผ่น เป็นกระบวนการที่เข้ามารองรับว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น และผู้ประสบภัยเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริง ตอนนั้นมีผู้ได้รับความเสียหายที่ห่วยสิ่งที กว่าร้อยหลังคาเรือน เนื่องจากความรุนแรงของพายุฤดูร้อน นอกจากนี้ก็มีห้วยทราย และห้วยบง บึงเอิญวันนั้นเป็นวันหยุด ทางทหารพราน มีท่านพันเอกสุชิน ทรัพย์สิน ได้ส่ง ทหารเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกือบร้อยกว่านายช่วยดำเนินการตัดไม้ต่าง ๆ และมีบัญชาว่าให้นำกระบือเข้าช่วยเหลือโดยด่วน เราติดต่อหลายร้านเพื่อซื้อกระบือแต่เนื่องจากเป็น ช่วงเทศกาลวันหยุดเขาหยุดปิดร้านกัน มีที่ติดต่อได้ ๒ ร้าน คือร้านเซ็นซูไฟรที่ทุ่งแพม ซึ่งเขาบอกว่ามีรถยกให้ แต่ไม่มีคนขนลง และได้ติดต่อไปที่ร้านทางสบเมยกก็ได้กระบือ อีกประมาณพันกว่าแผ่น รวมทั้งหมดวันนั้นได้ ประมาณสี่พันกว่าแผ่น จึงได้ให้ความ ช่วยเหลือบรรเทาในเบื้องต้น และกระบือก็มาส่งได้เมื่อวันที่ ๑๓ ตอนบ่าย แผนรองรับ มีครบ แต่เหตุนี้เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เราได้ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ ทางผู้บังคับ การกองกำลังค่ายเทพสิงห์ บอกว่าเทศบาลเราให้ความช่วยเหลือได้เร็ว ส่วนในกรณี ที่ท่านว่า ทำไมต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน คงต้องเรียนถามท่านปลัด ส่วนในหลักเกณฑ์ก็มี เช่นบ้านหนึ่งหลังจะชดเชยได้ไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าเป็นอาคาร ยุงฉาง ที่จอตรก ได้รายละเอียดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ในส่วนที่เป็นห้างนา ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ถ้าเป็นศาลาป่าช้า หรือที่สาธารณประโยชน์ นี่เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้น ในส่วนที่ถามว่า ทำไมไม่ได้แจ้งให้ ส.ท.ลงไปช่วย ในความจริงแล้ว สท.ที่ทราบก็ไปช่วยกันหมด แม้แต่ทาง สท.ชาญชัย(โชติ) ก็ไม่ได้หยุดสงกรานต์เพราะต้องลงไปช่วยกันสำรวจความเสียหาย พร้อมกับ สท.อีกหลายๆท่าน ผมยังรู้สึกขอบคุณที่ลงไปช่วยกัน ในประเด็นความ เตือดร้อนบางครั้งบางคนก็ต้องการให้ได้รับความช่วยเหลือในทันที บางคนก็จะเอาให้ได้ ในทันที เราก็เห็นใจเขาเพราะมันเกิดความเสียหายจริง เช่นที่นอนและหลังคาหายไปหมด ผมไปเห็นภาพ ยิ่งตกใจเช่นที่ห้วยบง หลังคาหายไปกว่าหกหลังคาเรือนที่เสียหาย หมดเราก็พยายามให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่เสียหายหนัก ๆ ก่อน ทางสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งว่า ค่าเสียหายทั้งหมดประมาณ ห้าแสนกว่าบาท โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การช่วยเหลืออยู่ประมาณสามแสนกว่าบาท และเทศบาลเราสมทบอีก หนึ่งแสน หกหมื่นกว่าบาท ในรายละเอียดยังไม่ได้สรุปนะครับ เพราะตอนนี้ขอที่ไปซื้อของที่ร้านไว้ เขามาเร่งทวงเงิน ถ้าใช้แต่งบของเรานั้นคงไม่พอ จึงต้องขอทาง ปก.จังหวัด ขณะนั้น ได้ส่งเรื่องให้คณะทำงาน ปก.ระดับอำเภออนุมัติ และเขาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ตรวจสอบ ส่วนกระบือขณะนี้ยังมีผู้เสียหายรายไม่ได้มาติดต่อขอรับครับ เราก็พยายามช่วยเหลือให้รวดเร็วและฉับพลันแล้ว แต่ก็มีติดขัดเป็นบางราย ที่ถามว่า ทำไมต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากบางที่ท่านสมาชิกสภาเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านทุ่งแพม ในขณะเกิดเหตุ ดังนั้นก็ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าบุคคลรายนี้ได้รับความเดือดร้อนจริง และก็มีช่างเข้าไปตรวจดูว่ามีกระบือเสียหายเท่าไร บ้านผู้เสียหายเป็นหลังคามุง ด้วยกระบือหรือสังกะสี หรือมุงใบไม้ เป็นรายละเอียดเชิงลึกลงไปอีก ภัยครั้งนี้ถือว่า รุนแรงมาก มูลค่าความเสียหายเกือบห้าแสนกว่าบาท ไม่ทราบว่าท่านปลัดมีอะไร จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เพราะว่ารายละเอียดเชิงลึกผมก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร

/นายไพฑูร์...

นายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมตัน
เลขาธิการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมตัน ผมจะขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ที่จริง สท.บางท่านก็ได้สอบถามกันอย่างไม่เป็นทางการ ผมได้ชี้แจงแล้วบ้างเป็นการส่วนตัว วันนี้จึงเรียนชี้แจงในที่ประชุมแห่งนี้เพิ่มเติมว่าเรื่องของแผนฯ เทศบาลเรามี แต่เวลาภัยเกิดจริง ๆ การเผชิญเหตุในชุมชนเรามีประสบการณ์อยู่น้อย ขอให้ถือเป็นบทเรียนในการรับมือกับภัยใหญ่ๆต่อไป แต่อย่างไรก็ดีในการเข้าผจญเหตุในครั้งนี้ ถือว่าเราทำได้รวดเร็ว ดังที่ผู้บริหารได้เรียนไป เราลงพื้นที่ตั้งแต่วันถัดจากวันเกิดเหตุ ทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้พอสมควร แต่อาจจะขาดการประสานติดต่อกัน เนื่องด้วยเป็นวันหยุดยาว เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติก็เดินทางไปต่างจังหวัด เพราะไม่มีใครทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า ซึ่งตามปกติในช่วงเทศบาลสงกรานต์หลายคนที่ก็จะปฏิบัติตามประเพณีที่บ้านอยู่แล้ว เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในส่วนของการรับรองกับเรื่องผู้ใหญ่บ้าน มีสองมุมมอง ถ้าไม่พูดถึงในแง่ของกฎหมาย เมื่อก่อนก็เคยใช้ สท.หรือ อบต.รับรอง ก็ปรากฏว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่บ้านว่าไม่ให้ความสำคัญ จึงเปลี่ยนเป็นให้ สท.ทำงานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านในการสำรวจภัยอย่างสายตื่ที่บ้านห้วยสิงห์ห้วยทรายก็เป็นไปด้วยดี โดยกฎหมายปกครองท้องที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำอยู่แล้ว มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองเกือบทุกเรื่อง ดังนั้นเขามีหน้าที่โดยตรงข้อมูลทีมาจากผู้ใหญ่บ้านถ้าเท็จ ผู้ใหญ่บ้านต้องรับผิดชอบ เช่น การนับกระเบื้องที่เสียหาย หากส่งข้อมูลเท็จจะได้สืบไปถึงตัวผู้รับรองเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรอง ในกรณีฉุกเฉินต้องมีการรับรองถูกต้องอย่าง เป็นทางการของข้อมูล แม้ขณะนี้ก็ยังมีคลาดเคลื่อนของข้อมูลอยู่บ้าง อย่างที่ท่านได้ทราบ สรุปโดยภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือไปเกือบหมดแล้ว ยกเว้นด้านการเกษตรเพราะต้องรอการสำรวจข้อมูลด้านเกษตรให้เรียบร้อย ก่อนซึ่งต้องอาศัยเกษตรตำบลรับรอง ตรงนี้เราจะมีการประชุมประมาณวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่เราแต่งตั้งไว้ และสท.ที่ร่วมเป็นองค์ประชุมเข้ารับฟังสรุปผลการให้ความช่วยเหลือจะได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียด เช่นว่าจำนวนที่รายเกือบสองร้อยหลังคาเรือน เป็นเงินเกือบห้าแสนบาทถ้วน ส่วนที่เทศบาลได้ใช้งบช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนไปเป็นเงินอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นกว่าบาท ส่วนหนึ่งในเงินหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าบาทก็จะเป็นงบความเสียหายด้านการเกษตรเราไม่ได้นำเข้าขอความช่วยเหลือในระดับจังหวัด เนื่องจากว่าเป็นเงินจำนวนน้อยครับ เรามานำเองจากเทศบาลช่วยเหลือ ซึ่งรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบอีกทีในวันประชุมครับ ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการรวบรวมแบบสำรวจความเสียหายที่มีการเซ็นรับรองตั้งที่นายกได้กล่าว โดยกรรมการชุดนี้จะต้องแต่งตั้งโดย ก.ช.ภ.อ คือคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ ซึ่งในครั้งเกิดภัย ก.ช.ภ.อ.ยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไว้ มีแต่ของเทศบาล เพราะฉะนั้นในการรับรองเอกสารเหล่านี้ จึงไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการที่ กชภอ. เป็นใคร อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันก็ไม่แน่ใจซึ่งเขาจะทำหน้าที่รับรองผู้เสียหายจากภัยที่เกิดกว่าสองร้อยหลังคา เพื่อส่งเอกสารขอรับเงินงบประมาณช่วยเหลือจากจังหวัด เป็นเงินสี่แสนกว่าบาท ไม่ใช่สามแสนกว่าบาทอย่างที่ผู้บริหารกล่าว คือวัสดุเราให้ไปแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินซึ่งเราก็ดำเนินการคงต้องรอสักนิด ผมคิดว่าคงเสร็จวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคมนี้ แล้วจะได้ดำเนินการเสนอผ่านอำเภอต่อไป ในส่วนที่จะจ่ายจากเทศบาลก็ต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายตามขั้นตอนให้กับผู้ได้รับความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือน ด้านการเกษตร และที่ตกหล่น

ในอนาคต...

ในอนาคต การเสนอวิธีการต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เทศบาลสามารถนำไปปรับดั่งที่ สท.ได้เสนอไว้ แต่ครั้งนี้ด้วยว่าเกิดเหตุฉุกเฉินทุกทางเทศบาลต้องขอภัยท่านในเรื่องของการประสานงานต่าง ๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง ผมในฐานะที่มีส่วนร่วมตรงนั้นก็ต้องขอภัยด้วยครับ ผมคงเพิ่มเติมเท่านี้ครับ

นายกร เสริมสกุล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

สมาชิกสภาเทศบาล ประเด็นที่ผมได้ถามไป ผมไม่ได้ถามถึงเรื่องความรุนแรงของภัย ไม่ได้ถามถึงหลักเกณฑ์ ไม่ได้ถามถึงผู้ใหญ่บ้านเลยสักเรื่องเดียว ผมถามว่าทำไมท่านไม่แต่งตั้ง สท.ไปอยู่ในคณะกรรมการชุดใดเลย ในแผนของ ปก. ท่านมีคณะกรรมการก็คณะ อย่างน้อยในคณะกรรมการที่สำรวจให้ความช่วยเหลือก็ควรมี สท.ร่วมด้วย ที่ท่านอ้างว่าไม่มีเหตุฉุกเฉินคงไม่จริงครับ เพราะเมื่อปี ๒๕๕๔ ตำบลแม่ยวมก็มีภัยเกิดขึ้น ปี ๒๕๕๕ ก็ต่อเนื่องปี ๒๕๕๖ ก็เกิดภัยในการดำเนินการวิธีปฏิบัติผมข้องใจว่าทำไมไม่มีการดำเนินการอย่างที่ควรจะเป็น การบริหารจัดการที่ดีของท่านอยู่ไหน ผมจึงได้ถาม เรื่องอื่น ๆ ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครรับรอง ก็ไม่ได้ตั้งใจสงสัย ผมสงสัยว่าทำไมไม่มี สท.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ผมเองก็รอที่จะไปร่วมดำเนินการด้วย แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ผมจึงโทรหาเจ้าเอกกัธร์ กันทะวงษ์ ถามเขาว่าปลัดอยู่ไหน ผมจึงนำรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายไปมอบให้ เพราะผมคิดว่าถามใครก็ไม่มีใครรู้เรื่อง ทำให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาส นี่เป็นปัญหาในการทำงาน ขอยกตัวอย่างเรื่องของรถ ถ้ารถท่านเสีย ท่านเอารถไปซ่อม ถ้าช่างซ่อมรถที่ร้านไม่มี ความชำนาญ รถท่านก็จะพัง เหมือนเหตุการณ์ตอนนี้ท่านอาสาเป็นผู้บริหาร เรื่องต่าง ๆ ท่านก็มีความเข้าใจพอสมควร แต่กับเรื่องแค่นี้เองที่ท่านให้พี่น้องประชาชนต้องรอ เขาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะปรับทัศนะในการให้ความช่วยเหลืออย่างไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเหตุฉุกเฉินหรอกครับ ก่อนที่ท่านจะเข้ามาเป็นผู้บริหารก็เคยมีเหตุไฟไหม้ เตี่ยวลมเตี่ยฝนเกือบจะครบครับ ถ้าท่านไม่เตรียมตัวกับเรื่องแบบนี้ผมกับชาวบ้านจะทำอย่างไร ผมพยายามจะดูแลชาวบ้านไม่ให้เสียโอกาสแล้วยังมีคนพูดต่อว่าชาวบ้านว่าแค่กระเบื้อง ๔-๕ แผ่น ก็ยังมาเรียกร้องเอา นั้นมัน เป็นสิทธิ์ของเขาครับ ถ้าหากคนนั้นคนนี้ได้ท่านก็ต้องชี้แจงหลักเกณฑ์มา ต้องมีความเสมอภาคครับ มาตรฐานก็ต้องเหมือนกันหมด และต้องมีความชัดเจนในการช่วยเหลือ ท่านจะมากล่าวอ้างว่าคนนั้นผมไม่อยากจะ มาติดตั้งแบบนี้คงไม่ได้ ผมคงขอสอบถาม แค่นี้ ส่วนเรื่องแผนต่าง ๆ ถ้ามีก็ขอให้นำมาเสนอให้ดูด้วยครับ ผมคิดว่าคงมีประมาณ ๔-๕ คณะ

นายชาญชัย ไชยสูตร

สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม อันดับแรกผมต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้เข้าช่วยเหลือเหตุวาทภัยที่ผ่านมา เพียงแต่สงสัยอยู่สองประเด็น คือ เรื่องกระเบื้องที่บางคนก็ได้กระเบื้องหนา ๔ มม. บางคนได้รับกระเบื้องหนา ๖ มม. บางคนได้ตราข้างข้างยี่ห้ออื่นบ้าง ทำไม่ได้ไม่เหมือนกัน ชาวบ้านฝากมาถามครับ คือชาวบ้านบางคนเขาไปเอากระเบื้องที่ร้านเดิมที่ตั้งใจจะไปซื้อเอง แต่ได้ยี่ห้อเทศบาลให้ความช่วยเหลือ ก็ไปเอามาก่อนได้กระเบื้อง ๖ มม.ตราข้าง แต่พอตอนหลังที่เทศบาลเอามาส่งให้รายอื่น เป็นขนาด ๔ มม. ชาวบ้านเขาถามมาว่า

/ทำไมไม่เหมือนกัน...

ทำไมไม่เหมือนกัน ผมคิดว่าเทศบาลซื้อให้เป็นขนาด ๔ มม. ส่วนคนที่เอากระเบื้อง ๖ มม. ไปก็จ่ายส่วนต่างเองหรือครับ เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ บางคนเขาไม่พอใจครับ เรื่องมันผ่านมาแล้ว ผมจึงขอฝากให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข อีกเรื่องคือ บ้านของนายสมเดช อินตะ ที่ทางหัวบ้านยุบไปทิ้งหลัง ได้ข่าวว่าคณะกรรมการไปตรวจสอบแล้วว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจริงหรือไม่ครับ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ หรือว่าอย่างไรครับ ผมคิดว่าน่าสงสารเขา บ้านของเขาถึงยังทำการก่อสร้างไม่เสร็จ แต่เจ้าของก็ไปนอนเฝ้าและแจ้งเลขที่บ้านไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์น่าจะมีแนวทางเยียวยาช่วยเหลือเขาสักหน่อย เพราะเห็นยุบลงไปทิ้งหลัง เพราะบางบ้านเสียหายนิดเดี๋ยวก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือ จึงขอฝากผู้บริหารไว้สองเรื่องครับ

นายไพฑ์สน์ ธรรมนิยมตัน

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้รับมอบหมาย เลขานุการสภาเทศบาล จากทางผู้บริหารให้ชี้แจงเพิ่มเติม บ้านหลังที่ยุบไปนั้นหลังเกิดเหตุผมก็ไปสำรวจพร้อมกับ ท่านรองนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วครับ และได้สอบถามว่าบ้านที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง เช่นนี้ จะเข้าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และส่วนหนึ่งคือ ผู้นำหมู่บ้านรับรองหรือไม่ ถ้าโดยหลักเกณฑ์แล้วต้องเป็นที่อยู่อาศัยแต่นี้กำลังสร้างเพื่ออยู่อาศัยยังไม่ได้อยู่อาศัย ถ้ามีเลขที่แล้วก็ยิ่งดี ควรนำหลักฐานการได้อยู่อาศัยให้ ผู้ใหญ่บ้านพิจารณาในการรับรอง เสนอต่อให้ หน่วยงาน ปก.พิจารณา อย่างไรก็แล้วแต่ เนื่องจากยังไม่มีผู้อยู่อาศัย ผมก็ไม่สามารถบอกได้ชัดเจน แต่ไม่เชื่อว่าคนที่เสียหาย เป็นแสนแล้วจะได้เป็นแสน ไม่ใช่อย่างนั้นครับ จะได้เท่าไรผมคงบอกไม่ได้ ในการประเมิน เบื้องต้นที่ผมกับท่านรองนายกฯและจำเอนกภัทร กันทะวงษ์ ได้ลงสำรวจความเสียหายก็เห็นว่าเสียหายเหมือนกัน กระเบื้องไม่เสียหายมาก แต่ตัวโครงเหล็กคงต้องทำใหม่ตรงนี้ที่เสียหายมาก ส่วนผนังนั้นยังไม่ได้ก่อสร้าง ยิ่งงี้ก็ฝากแจ้งประสานกับเจ้าของบ้านด้วยครับ เพราะเคยแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบแล้วแต่เจ้าของบ้านก็เงียบไป แต่รายนี้ได้ถูกบันทึกความเสียหายเป็นฐานข้อมูลแล้ว คงต้องรอให้ผ่านอำเภอไปถึงจังหวัดก่อน จึงจะทราบผล แต่แนวโน้มแล้วคงได้รับการช่วยเหลือเพียงแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าไรหรืออย่างไรครับ อีกเรื่องหนึ่งอยากขอฝากไว้ ในกรณีที่ชาวบ้านมักมองกันว่าคนนั้นได้มากคนนี้ได้ก็น้อย ก็เอาไปพูดต่อ ๆ กัน เป็นประเด็นอ่อนไหว อย่างเช่นเรื่องที่ว่าบางคนได้กระเบื้อง ๔ มม. บางคนได้ขนาด ๖ มม. ผมได้อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยเหตุที่ร้านส่วนใหญ่พากันหยุดกิจการช่วงวันหยุดสงกรานต์ ตอนแรกก็ประสานไปที่ร้านทางทุ่งแพม วัสดุก่อสร้างเพราะคิดว่าอยู่ใกล้ ปรากฏว่า มีขนาด ๔ มม.อยู่จำนวนหนึ่ง ที่เหลือเป็นขนาด ๖ มม.ทั้งหมด นายกเทศมนตรีได้ถามผมว่าจะเอาอย่างไรดี ในตอนนั้นถ้าเราไม่ตกลงสั่งซื้อ ก็ไม่รู้จะไปหาที่ร้านไหน จะรอร้านค้าหลายแห่งเปิดก็หลังปีใหม่ ชาวบ้านคงรอไม่ไหว บางคนตามมาเอาถึงที่ร้านก็มี จึงเป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้กระเบื้องไปขนาดไม่เท่ากัน และทางร้านเป็นคนไปส่งของ คงต้องแล้วแต่ของที่เขานำไปส่ง เรื่องของขนาดนั้น เทศบาล ไม่ได้เป็นผู้สั่งเจาะจงให้เฉพาะกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งครับ มันเป็นสภาพบังคับไม่สามารถ เฉพาะเจาะจง และเป็นเหตุเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งรีบแก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ได้รับวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนโดยเร็วเท่านั้นครับ

/นายชาญชัย...

นายชาญชัย ไชยสูตร เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมาชิกสภาเทศบาล ผมพอเข้าใจแล้วครับ แต่ในกรณี เช่น บางคนกระเบื้องได้รับความเสียหาย ๓๕ แผ่น เท่ากัน แต่ได้ขนาด ๖ มม. กับ ๔ มม. ไปจะทำไมครับ

นายไพทัศน์ ธรรมนิยมตัน เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ท่าน สท.พูด ก็ถูก แต่มันเป็นสภาพบังคับเราไม่สามารถเลือกได้ เพราะเราต้องการช่วยเหลือ ชาวบ้าน ในเบื้องต้นนี้คือวัตถุประสงค์หลัก และช่วยเหลือให้เร็วที่สุดด้วยใช่ไหมครับ ในเมื่อเราต้องทำให้เร็วที่สุด แล้วพบว่ากระเบื้อง ๔ มม. มีแค่พื้นที่แผ่น ที่เหลือเป็น ๖ มม. ถ้าเอาไป แต่ขนาด ๔ มม. ไปให้ชาวบ้านจะไม่สามารถช่วยเหลือบรรเทาได้ทั้งหมด ชาวบ้านที่ไม่ได้ กระเบื้องก็คงไม่ยอมเหมือนกัน มันเป็นเรื่องที่ต้องรีบตัดสินใจในขณะที่เกิดเหตุ ที่จริง เราก็อยากให้ได้ขนาด ๔ มม.ทั้งหมด แต่ในขณะนั้นมันไม่มีทางเลือกจริง ๆ ครับ ผมขอชี้แจงเท่านี้ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม อย่างที่ท่านปลัดเทศบาลพูดไป จะให้รอหลังปีใหม่ก็รอไม่ได้ จำเป็นต้องไปเหมามาหมดร้าน ก็ยังได้ไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหาย และก็เป็นที่สุดวิสัยจริงๆครับ และหลังจากนั้นเราต้องรอหลังปีใหม่ ประมาณวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ได้กระเบื้อง เพิ่มอีก ชาวบ้านโทรหาผมจนหุ้ร้อนไปหมดก็เหมือนพวกท่าน แต่เราทำงาน เพื่อประชาชน ก็ต้องช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหา อีกประการก็เป็นเหตุสุดวิสัยบางคนโชคดี ก็ได้กระเบื้องหนา บางคนก็ได้กระเบื้องบาง บางคนก็ไปเลือกซื้อเอาเองที่ร้านก่อน ก็ทำให้ของที่มี น้อยเหมือนกัน ส่วนทางร้านก็บอกว่าสินค้ามีน้อยคนงานก็หยุด เช่นของภูพิลธิษฐ์ เขามีสินค้ามากแต่เขาหยุดงานตั้งแต่วันศุกร์แล้ว ดิดขัดจริง ๆ ครับ ร้านที่สเบเมยที่แรก บอกว่าจะได้ประมาณ ๒,๐๐๐ แผ่นเอาเข้าจริง ๆ ได้แค่พันกว่าแผ่น ก็นำไปส่งให้ เดี่ยวเดียวประธานสภาโทรมาพูดว่าห่วยทรายเป็นแค่ ๕๐๐ แผ่น ที่ห่วยสิ่งที่ได้ตั้ง ๑,๕๐๐ แผ่น แล้วห่วยบง ได้แค่ ๑,๐๐๐ แผ่น ผมหุ้ไปเลย ไม่ใช่ไม่โดน แต่การทำงานก็ต้องมีบกพร่องบ้าง ยังพูดเล่นว่าปีหน้าถ้ามีภัยขอให้เป็นวันทำการดีกว่า เจ้าหน้าที่อยู่ ก็แซวกันเล่นๆ ว่าอย่าพูดเป็นกลาง เรื่องคณะกรรมการเราก็มีแต่งตั้งไว้ แต่เนื่องจากมันเป็นวันหยุดยาว และไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยครับ บางคนก็โทรบอกว่าคืนนี้จะไปนอน บ้านนายก เพราะหลังคาบ้านไม่มีเสียหายนี่ก็มีครับ เหตุก็เป็นอย่างนี้ขอให้ท่านช่วย อธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วย เราไม่ได้มีสองมาตรฐานหรือหลายมาตรฐาน เรามีมาตรฐานเดียวครับ ขอขอบคุณครับ

นายกร เสริมสกุล เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากเมื่อสักครู่มีชาวบ้านแพะกะปวงโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องรถน้ำ ในงานศพ เพราะไม่น้ำใช้เลย ผมขอแจ้งตรงนี้ผ่านท่านประธานสภาถึงผู้บริหาร ว่าที่วัดแพะกะปวงขณะนี้ต้องการน้ำ ขอขอบคุณครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เรื่องน้ำในขณะนี้ทางงานป้องกันฯ ได้มีการจัดทำแผนในการส่งน้ำตามจุดในแต่ละวันแล้ว มีอยู่รายหนึ่งรู้สึกจะเป็นงานแต่งงานที่บ้านห้วยไผ่ อันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วย เพราะ ว่าตามแผนส่งน้ำที่เรียงวันว่าวันนี้ส่งที่ไหนๆ จุดใดบ้างนั้นแถบไม่มีคิวว่างเลย ถ้าเป็นกรณี พิเศษแบบนี้ต้องถามทางงาน ปก.โดยตรงครับว่าเขาไปส่งให้ได้หรือไม่กระทบกับตาราง ส่งน้ำประจำหรือไม่อย่างไร ส่วนถ้าว่างก็จะให้ลงไปช่วยครับ ขอขอบคุณครับ

/นายสุภักดิ์...

นายสุภัคดี มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ฌนายสุภัคดี มันทะนา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม
ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ฌขอพุดสักประเด็นเกี่ยวกับท่านรองนายกเทศมนตรี
รองสมคิด เรื่องแดง แต่พอดีท่านออกไปข้างนอก ถ้าอย่างนั้นฌขอบอกบุญก่อนครับคือ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง มีโครงการจะสร้างตึกผู้ป่วยนอกอาคารชั่วคราว เขาก็ฝากมา ให้
ทางสภาเทศบาลเราหนึ่งกอง ๆ ละ ๙๙๙ .-บาท แล้วแต่จิตศรัทธาของสมาชิกสภาครับ
แต่ของเรให้ ๑ กองครับ และวันพรุ่งนี้คือวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่บ้านทุ่งแพม
จะมีพิธีบวชป่า เมื่อเช้าผู้ใหญ่บ้านก็โทรหาฌขอเชิญสมาชิกสภาทุกคนไปร่วมบวชป่า
เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วัดทุ่งแพมครับ จึงเรียนเชิญมา ณ ที่นี้ครับ วันเดียวกันที่ห้วยทราย
จะมีการปฐมนิเทศที่โรงเรียนห้วยทรายก็เรียนเชิญมาเหมือนกัน แล้วแต่ว่าใครจะไปร่วม
ตรงไหนก่อนครับ ส่วนเรื่องที่ฌจะพุดขออนุญาตเอ่ยนามคือ ท่านรองสมคิด เรื่องแดง
ฌได้ไปนั่งฟังประชาคมที่บ้านห้วยวอก อันนี้พุดแล้วก็อย่าถือโทษกันนะครับ เพราะเรื่อง
บางเรื่องไม่ทราบที่ท่านคิดอย่างไร ท่านได้พุดลอย ๆ วันนั้นที่บ้านห้วยวอกเรื่องแผนว่า
ตอนแรกบ้านห้วยวอกจะเป็นเรื่องน้ำ พอเรื่องน้ำไม่ได้ สท.สุภัคดีเลยเอาเรื่องรางระบาย
น้ำมาแทน ทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าฌใช้อำนาจในเรื่องนี้ ที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
ประชาคมบ้านห้วยวอกได้พุดคุยตกลงกันแล้ว และอีกเรื่องหนึ่งที่ทุ่งแพม อย่างที่ท่าน
สท.กร เสริมสกุล ได้กล่าว ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ว่าเรามาเพื่อช่วยกันทำงานเวลาจะ
พุดอะไรควรคิดนิดหนึ่งว่าเป็นผลกระทบต่อสมาชิกสภาเราหรือไม่ครับ หรือสภาเรา
หรือไม่ฌจะไม่เอาเรื่องอะไรไปพุดที่ไหนถ้ามันไม่เป็นความจริง แต่เรื่องญาติที่ยื่นสภา
ได้ตกไปแล้วบอกว่าประธานไม่นำเรื่องเขาสู่สภาพิจารณา ฌเคยไปชี้แจงที่บ้านทุ่งแพม
ตอนนั้นว่าที่ไม่นำเข้าสภาเพราะอะไร เพราะว่าเวลาไม่พอเขาก็เข้าใจ แต่ที่ท่านพุดทำให้
ชาวบ้านโทรมาหาฌจนหุ้ร้อนไปหมด ว่าทำให้เรื่องตกไปได้อย่างไร ฌก็อธิบายไป
พอสมควรว่า ครั้งต่อไปจะให้ผู้บริหารเสนอเข้าไปใหม่ฌก็ยืนยัน ว่าไม่ตก แต่จะได้หรือ
ไม่อยู่ที่มติสภาอีกที เราเคยคุยกันในกลุ่มสมาชิกสภาว่ามันเป็นความจำเป็น ของชาวบ้าน
ถ้าไม่เป็นประโยชน์และจำเป็นจริง ๆ ฌคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย แต่บางเรื่องก็มีข้อผิดพลาด
เรื่องเอกสารนิดหนึ่ง คนเราผิดกันได้ไม่ต่างกันครับ ฌขอพุดเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมคิด เรื่องแดง
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านรองประธานสภา ฌนายสมคิด เรื่องแดงรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
ฌขอชี้แจงว่า ญาติครั้งก่อนถ้าท่านไม่เล่นแ่งเรื่องคงจบไปนานแล้ว เหตุการณ์วันนี้
ที่บ้านทุ่งแพม ตามความเข้าใจของฌคือท่านไม่ได้เอาญาติเข้า ท่านเลขาก็บอกว่าจะให้เข้าครั้งหนึ่ง
เพราะเอกสารไม่พร้อม ทั้งที่ฌก็เก็บเอกสารญาติไว้ ทั้งท่านประธานและรองประธานสภา
บอกว่าเขาญาติเข้าไม่ทัน เพราะไม่อยู่ในห้วงเวลา แต่ฌอยากให้สมาชิกได้เห็นว่ญาติ
ได้เสนอไปวันนี้นั้นที่นี้แล้ว ที่ฌพุดวันนั้นที่บ้านทุ่งแพมฌบอกว่าถ้าท่านประธานสภา
ไปพุดหารือกับเจ้าหน้าที่งบประมาณเรื่องเงินสะสม เป็นสิทธิของท่าน ท่านน่าจะนำญาติ
เข้าที่ประชุมโดยผ่านผู้บริหาร และในความเข้าใจของฌเข้าใจว่าถ้าที่ประชุมไม่นำเข้าวันนั้น
ก็คือว่าตกไป ฌอยู่มาหลายสมัยฌเข้าใจอย่างนั้น ส่วนที่บ้านห้วยวอก
ฌพุดยกตัวอย่างว่าแผนที่ ๑ ที่ ๒ แผนที่ ๑ ตกไป เรื่องน้ำไม่ได้ สท.สุภัคดีไม่ได้เอา
เรื่องน้ำเลย เอาเรื่องรางน้ำขึ้นมา ฌรับผิดขอคำพุดทุกคำ อย่างที่ทุ่งแพมวันนั้น
ฌให้ท่าน สท.วุฒิกกร ลือชา ไปสอบถามเจ้าหน้าที่งบประมาณเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อช่วยเหลือประชาชนบ้านทุ่งแพมทำได้หรือไม่ ท่านประธานสภาคงจำได้วันนั้น
ท่านว่าทำไม่เอาญาติเข้าท่านจะอนุมัติทันที ท่านคงจำคำพุดได้ พอฌเอาเข้าสภาท่าน
/เพื่อช่วยเหลือ...

ก็บอกว่าไม่พร้อม ในความเข้าใจของผมคือถ้าไม่นำเข้าสภาก็เท่ากับญัตตินั้นตกไป ผมก็ตอบบ้านทุ่งแพมว่าเข้ามาทำงาน ๑ ปี บ้านทุ่งแพมไม่ได้งบเลย อย่างโครงการ ทางบ้านแม่กองแป้ได้งบไปเยอะแล้วไม่ใช่เงินของเราแต่ก็เป็นในนามเทศบาล ผมก็พูด กับสท.วุฒิก ร ลือชา วันนั้นแล้วว่าผมไม่มีเจตนาจะใส่ร้ายใคร ท่านเองเป็นคน มาขอให้ผมฝ่ายบริหารให้เอาญัตติเข้าสภา ไม่ได้เล่นแง่ครับขอให้สภาเข้าใจด้วย ว่าความต้องการของประชาชนฝ่ายบริหารยินดีจะสนอง การไปทำโครงการก็ต้องขึ้นอยู่กับ เงินที่ท่านอนุมัติให้ไป ผมไม่ได้อคติกับใคร ที่ท่านถามผมยอมรับว่าวันนั้นผมพูดจริง ขอให้ท่านเข้าใจว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้อ้อมค้อม ขอขอบคุณครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคนในสภาต่างก็ปกป้องสภา แต่จะมีคำขอโทษจากท่านรองนายก ชักคำก็ไม่มี ท่านผิดพลาดเองจะไปกล่าวโทษสภา คำพูดเป็นนายครับ แต่ถ้าท่านขอโทษ ผมยังคิดให้อภัย แต่ท่านไม่ได้ขอโทษเลย ท่านกล่าวอ้างว่าสภาทำญัตติตกไปแล้ว คำพูดแค่ประโยคเดียวทำให้ชาวบ้านตีความหมายไปผิดๆได้ แต่ถ้าท่านพูดว่า ประธานสภาไม่นำญัตติสู่สภา อันนี้พอฟังได้ เพราะจริงๆแล้วมีหลักฐานอยู่ชัดเจน ว่าได้เวียนหนังสือเรียบร้อยแล้วแต่ท่านประธานสภาไม่นำเข้าสู่สภา แต่ท่านประธานสภา คงเก่งเพราะไปอบรมมาแล้วคงตอบได้ว่าทำไมไม่นำเข้า เนื่องจากในสาระสำคัญต่างๆ ท่านยังไม่เห็นท่านก็อาจอ้างได้ เพื่อต้องการให้การเสนอญัตติสมบูรณ์แบบในการจ่ายขาดเงินสะสม เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ท่านพูดไปเลยครับ ผมส่งเสริม แต่ถ้าท่านกล่าวอ้าง โดยไม่มีเหตุผล และผมเป็นคนติดตามเห็นว่าการประชามหมู่บ้านซึ่งผมลงด้วย แทบทุกหมู่บ้าน ก็เพราะผมกลัวว่าท่านจะใส่ร้ายสภา ท่านอย่างเก่งด้านนี้ด้านเดียว แก้วตัวไปทางนี้ทางนั้นอย่างไม่มีเหตุผลเอาตัวรอด ผมถึงไปนั่งดักทางท่าน บางทีผมก็อัดเทปไว้ เพราะฉะนั้นท่านจะพูดลอยไม่ได้ คำพูดเป็นนายครับ จริง ๆ แล้วความรู้สึกของท่าน ท่านอาจจะขอโทษผมอยู่ในใจก็ได้ผมไม่รู้ ผมจะพยายามมอบในแง่บวก ผมมีอีกหนึ่งเรื่อง ตอนบ่าย ไม่ทราบว่าคุณประธานสภาจะพักรับประทานอาหารก่อนหรือจะให้ผมพูดต่อ เลยครับ

นายสุภักดิ์ มั่นทนา

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มั่นทนา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยม รองประธานสภา ผมขอเรียนท่านประธานสภาว่า เนื่องจากท่าน สท.อินตา อินแถลง มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงขออนุญาตออกไปจากที่ประชุมก่อนครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

อนุญาตครับ (สท.กร เสริมสกุล ยกมือ) เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ให้โอกาสผมได้ชี้แจงเรื่องสำคัญ จากเรื่องที่ท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ ได้กล่าวไว้เรื่องรถน้ำ เดิมที่ผมไม่ค่อยได้รับข้อมูลเรื่องนี้ ผมสงสัยว่าเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีวาระที่ ๕.๔ ขอจ่ายขาดเงินสะสม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อนำไป

สมทบการซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๐๘๐ -๑๓๔๓ จากบันทึก
รถคันดังกล่าวได้ถูกนำออกจากเทศบาลไปเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยนายเกิดผล
ทานา เป็นคนขับและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ และหลังจากนั้นรถก็อยู่ที่ต่างจังหวัดหลายเดือน
และกลับเข้ามาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นข้อสงสัยว่าท่าน
ขอเงินสะสมไปสมทบในการเบิกจ่าย ผมก็ขอเอกสารในการเบิกจ่ายครั้งนี้ไม่มีครับ
ผมเห็นว่าท่านเสนอญัตติขึ้นมาขอซ่อม และรถเสียอยู่จากบันทึกข้อความต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
กลับไม่มีการดำเนินการ ผมขอถามว่าท่านเอารถออกไปจากองค์กรนั้นนำรถไปไว้ที่ไหน
และเอาไปไว้ทำไมตั้งเกือบสองเดือน ถ้าท่านบอกว่าซ่อมแล้วเอกสารในการซ่อมแซม
อยู่ไหนครับ การเบิกจ่ายก็ไม่มีครับ ตอนขอเงินสะสมท่านอ้างความจำเป็นเร่งด่วน
ต้องเอาไปสมทบซ่อม แต่ ณ ปัจจุบันนี้ผมก็เห็นว่ารถก็ถูกนำมาใช้ตามปกติ
แผนการดำเนินงานผมไม่ได้เอามาด้วยเพราะผมเห็นว่ารถยังได้ใช้งานอยู่ นี่คือข้อสงสัย
ว่าท่านเอารถหายไหนดังสองเดือน และท่านต้องตอบให้สภาแห่งนี้รับทราบด้วย
ดูจากวันเวลาที่ออกไปและวันเวลาที่เข้ามามีความชัดเจนอยู่ในเอกสารอยู่แล้ว เรื่องนี้
ผมต้องการความชัดเจน ผมเตรียมเอกสารมาด้วยเมื่อท่านถาม ส่วนท่านต้องตอบให้ได้
ว่ารถนั้นเอาไปทำอะไร ดูจากแผนดำเนินงานรถของท่านก็ยังไม่ส่งน้ำตามปกติ
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ท่านผู้บริหาร แจ้งว่าจะยังไม่ชี้แจงในครั้งนี้นี้ครับ

นายกร เสริมสกุล

สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เป็นไรครับ ผมเพียงรับทราบทางฝ่ายบริหารยังไม่ชี้แจงชี้แจงใหม่ครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

จากที่ผมไปรับนโยบายมาผมจะพูดให้ฟังคร่าว ๆ ก่อน อย่างที่ท่านว่าต่อไปมีปัญหาเกิดขึ้น
เราต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบหน่อย หากเกิดภัยใด ๆ ขึ้น ท่านผู้บริหารจะต้องแจ้งสภา
ไปร่วมดำเนินการด้วย เพราะปัญหาทุกอย่างเรามีหน้าที่รับผิดชอบเท่ากัน เปรียบเหมือน
ข้างสองตัว ซี่เท่ากันแต่ทำงานคนละด้าน ทำงานอย่างก้าวก่ายกัน ผมก็นายกทำงาน
ประสานกันตลอด เรื่องเกิดเหตุผิดพลาดเพราะลูกน้องทำงานไม่เข้าใจ อย่างเรื่องญัตติ
เมื่อที่ผมอธิบายแล้วใช้หรือไม่ การเสนอญัตติมาให้ผมไม่ถึงห้าวัน เพราะไม่มีคนตรวจ
เอกสารมันจึงไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ ถ้าเกิดนำเข้าไปประชุมสภาแล้วมีคนฟ้องร้องสภา
เราต้องรับผิดชอบผมต้องปกป้องสภาปกป้องลูกน้อง ไม่ได้มีทีสิอะไร ถ้าทำมาถูกต้อง
ผมโอเค การทำงานอย่างก้าวก่ายกัน มาว่ากันที่เรื่องที่ผมไปประชุมทางไกลผ่านระบบ
วิดีโอทัศน์รับนโยบาย เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับเรื่องการยุบปลุกปั่น ทุกฝ่าย
ต้องรับผิดชอบหน้าที่ ละเลยหน้าที่ไม่ได้ ไม่ใช่ใครทำอะไรมาที่เห็นแต่เห็นชอบหมด
เขาก็พูดอยู่หลายเรื่องทั้งการปกครอง การทุจริต เรื่องการรับผิดชอบหน้าที่ ใครไม่ทำ
หน้าที่ก็ต้องมีความผิดทุกคน เราทำงานด้วยกันเราควรมาคุยกันดีกว่า ขอให้ทุกคน
รับผิดชอบหน้าที่เพราะเรากินเงินเดือนประชาชน ขอฝากสมาชิกสภาฝากผู้บริหารมีอะไร
ก็ให้คุยกันก่อน ขอให้เราช่วยกันทำงานถ้ามีเหตุหรือภัยอะไรต้องบอกสมาชิกสภาด้วย

/เพราะเวลาชาวบ้าน...

เพราะเวลาชาวบ้านเดือดร้อนเขามาตำหนิสมาชิกสภาก่อนนายกครับ สมาชิกสภาของเรา ก็อย่าขาดประชุมนะครับ ผมจะพยายามปกป้องสมาชิกสภาให้ดีที่สุด เราต้องดูแล กฎระเบียบไว้ เพื่อไม่ให้พวกเราเสียศักดิ์ศรี กับฝ่ายบริหารเราก็ควรอยู่กัน อย่างพ้อย่างน้อ พวกเราไม่ใช่จะอยู่กันเป็นสิบปียี่สิบปีควรมาช่วยกันดีกว่า

นายกร เสริมสกุล เรียนท่าน รองประธานสภา ผม นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล แม่ยวม สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ท่านพูดมีสาระดีมากครับ สิ่งที่ท่านชี้แจงในวันนี้ก็สอดคล้องกับที่ผมได้ทวงถาม ว่าคณะกรรมการต่าง ๆ ในสาธารณสุขกันนั้นเราไม่มีบทบาทเลย ท่านพูดถูกนะครับ ว่าทุกวันนี้เขาจะมองเราก่อน เพราะเราเป็นสมาชิกสภาแต่เขาไม่รู้ว่าอำนาจเราไม่มีถึง ชั้นนั้น แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือทวงถามในการดำเนินการ หวังว่าท่านคงเข้าใจ ผมมักจะมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้บริหาร เพราะเขาเป็นผู้สนองความต้องการของประชาชน และผมขอชื่นชมผู้บริหารของสมัยที่แล้วว่าดีกว่าสมัยนี้ มีความชัดเจนถึงผมจะแพ้ในสภา แต่ผมได้แสดงบทบาทได้ใช้ความรู้ต่อสู้กัน เมื่อมติดออกมาผมแพ้ผมยอมรับ แต่นี่ไม่มี โอกาสเลย ผมถูกมัดมือชกตลอดครับ ขอขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง จากที่ผมพูดไปกว้าง ๆ เมื่อสักครู่ผมขออธิบายให้ทราบว่าเป็นปัญหาทุกอย่างเมื่อผมสรุปแล้ว ประธานสภาเทศบาลจะนำมาประชุมสมาชิกสภาอีกครั้ง วันนี้ สมาชิกสภาใช้เวลาในการ ประชุมมาเป็นเวลา พอสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ชัยรัช สุพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยรัช สุพันธ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒

ลงชื่อ วุฒิกร ลือชา กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวุฒิกร ลือชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑

ลงชื่อ

(นางนิลวรรณ ชูเชิดไพโร)

นิลวรรณ ชูเชิดไพโร

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

๒

หมวก วิญญายอง

(นายหมวก วิญญายอง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม